

## บทที่ ๕

### ศึกษาภูมิปัญญาด้านคำสอน

### ที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่อง สุวรรณจักรกumar

คำสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่อง สุวรรณจักรกumar มีดังนี้

#### ๑. คำสอนด้านครอบครัว ได้แก่

##### ๑.๑ คำสอนบุตรธิดา

คำสอนบุตรธิดา เป็นคำสอนที่บิดามารดาสอนบุตรธิดาตนเองให้มีความประพฤติที่เหมาะสม วรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณจักรกumar ปรากฏคำสอนสำหรับบุตรธิดาให้เป็นคนดีและมีความกตัญญู มี ๔ ลักษณะ ดังนี้

##### ๑.๑.๑ สอนให้กตัญญูต่อบิดามารดาด้วยการให้ความเคารพ

สุวรรณจักรกumar ปรากฏคำสอนที่มุ่งเน้นสอนให้บุตรธิดามีความเคารพต่อบิดามารดา เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีของตนเองอันเป็นมโนธรรมที่บุตรพึงปฏิบัติต่อบิดามารดา ดังข้อความว่า

“...ประการหนึ่งนางก็แบ่งข้าวตอกคอกไม้เถียนทั้ง ๒ กระถาง เพื่อว่าจักให้ลูกตนบูชาแลสมมาคารวะสมนาเป็นกตเวทีแก่พ่อแห่งตน...”

(๒/๑๒/๑)

ความว่า ประการหนึ่งนางก็แบ่งข้าวตอกคอกไม้เถียนทั้ง ๒ ชุก เพื่อว่าจะให้ลูกตนบูชาสมมาคารวะแสดงความกตเวทีแก่พ่อแห่งตน

“...ในกาละยามนั้นนางก็ยออุ้งมือตั้งขม่อมน้อมนมัสการกระทำกตเวทีการวะซึ่งแม่แห่งตนไว้...”

(๒/๑๒/๒)

ความว่า ในกาลนั้น นางก็ประนมมือเหนือขม่อมน้อมนมัสการกระทำเป็นการเคารพแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อมารดาตนเองอยู่เรื่อย ๆ

“...ดูรากิษุทั้งหลาย ส่วนว่านางอุมมาทนิตผู้มีปกตอันมักใคร่ไปกระทำ  
คุณเป็นกตัญญูกับด้วยพ่อแห่งตน...”

(๒/๑๕/๑)

ความว่า ดูรากิษุทั้งหลาย นางอุมมาทนิตผู้มีปกตอันชอบกระทำ  
ความกตัญญูต่อบิดาของตนเสมอ

๑.๑.๒ สอนให้แสดงความกตัญญูต่อบิดาด้วยการปรนนิบัติต่อบิดามารดา

การแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดานั้นการดูแลปรนนิบัติบิดามารดาเป็น  
สิ่งสำคัญที่ผู้เป็นบุตรพึงกระทำซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดา  
คำสอนนี้มุ่งสอน ฤๅบุตรฤๅธิดาเพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามครรลองคลองธรรมอันงามคำสอน  
เหล่านี้ล้วนสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาวรรณกรรม เพื่อเน้นย้ำให้ผู้อ่านผู้ฟังเข้าใจและสามารถ  
นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นคนดีในสังคมต่อไป

ดังนั้นการปรนนิบัติบิดามารดาจึงเป็นข้อควรปฏิบัติดังที่นางอุมมาทนิต  
ได้กล่าวถึงคำสอนที่กำหนดเป็นจารีตประเพณีที่ยึด ถือกั้นในการอุปถัมภ์ดูแลบิดามารดา  
ในคราวที่นางอ่อนนวยงามเขมาวดีผู้เป็นแม่เพื่อที่จะให้นางเขมาวดีอนุญาติให้ตนได้เดิน  
ทางเข้าป่าหิมพานต์ เพื่อค้นหาพระยาอสุภราชผู้เป็นบิดาแล้วได้ทำหน้าที่ในการปรนนิบัติ  
บิดาตามคำสอนที่เป็นจารีตปฏิบัติสืบมา ดังข้อความว่า

“...การอันอุปฐากพ่อแม่แห่งภูนั้นหากเป็นธรรมดาจารีตแก่คนทั้งหลายในโลก  
นี้แล...”

(๒/๑๐/๑)

ความว่า การปรนนิบัติบิดามารดาแห่งเรานั้นหากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแก่  
คนทั้งหลายในโลกนี้แล

“...ข้าหากปฏิบัติกระทำมาคือว่า อุปฐากรักษายังพระยาเจ้าตนพ่อผาย  
ทุกแดงายคำ เจ้า ยามเมื่อชนขวยน้ำอุ่นน้ำเย็นใส่ชื่อผู้ข้าน้อยหากตกแต่ง  
กระทำมาปฏิบัติรักษาแต่เมื่อผู้ข้าน้อยหนุ่มคือมพอได้ ๗ ปี...”

(๔/๓/๒)

ความว่า ข้าหากปฏิบัติกระทำมาคือการปรนนิบัติดูแลบิดาทุกคำเข้า หา  
น้ำอุ่นน้ำเย็นมาให้ ข้าพเจ้าปฏิบัติเช่นนั้นมาตั้งแต่แรกมาอยู่กับบิดานับเวลาได้เจ็ดปี  
แล้ว

การปรนนิบัติบิดามารดาเป็นข้อควรปฏิบัติของผู้เป็นบุตรธิดาเพราะเป็นการแสดงกตเวทิต่างเป็นการตอบแทนคุณที่ผู้เป็นบุพการีได้เลี้ยงดูตนเองมา การปรนนิบัติบิดามารดานั้นถือเป็นธรรมเนียมที่ยึดถือกันมา แม้การระลึกได้ว่าท่านมีพระคุณต่อตนเองถือเป็นความดีแล้ว แต่การปรนนิบัติดูแลท่านนั้นถือเป็นความดีที่น่ายกย่องแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงปรนนิบัติพุทธบิดาและพุทธมารดาด้วยพระสัทธรรมอันล้ำค่ายิ่ง

### ๑.๑.๓ สอนให้แสดงความกตัญญูกตเวทิต่างด้วยการพูดจาไพเราะอ่อนหวาน

คำสอนที่ให้พูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะต่อบิดามารดา เป็นการแสดงความเคารพต่อบิดามารดาทั้งของตนเองและสามี ดังในเรื่องสุวรรณจักรกumar ได้กล่าวคำสอนให้พูดจากับบิดามารดาของสามีด้วยภาษาถ้อยคำที่ไพเราะ ดังข้อความว่า

“...แต่นี้เจ้าก็สร้างเป็นเรือนจัดเชณดินเมื่ออยู่ที่พ่อแม่ผู้เฒ่าใจคนอยู่สร้างแต่ใจกว้างคำหวานอย่าขานเสียงคำหลากออกปากจาอันใดก็พอให้เพิ่มบุญฟังคำกระทำตนอ่อนน้อมปากจาอันใดยอมค้ำงาม...”

(๖/๔/๑-๖/๔/๒)

ความว่า นับแต่นี้เจ้าก็จะได้ออกเรือนเดินทางไปสู่บ้านเรือนของพ่อแม่สามีต้องเพียรพยายามทำตนเป็นคนใจกว้าง พูดจาอ่อนหวานอย่าได้พูดจาด้วยถ้อยคำหยาบคายอันใดให้บิดามารดาสามีได้ฟัง ควรกระทำตนอ่อนน้อมด้วยการรู้จักใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม

### ๑.๑.๔ สอนให้ทำบุญด้วยการสร้างหนังสือชาดก

ผู้แต่งเรื่องสุวรรณจักรกumar ได้สอดแทรกถ้อยคำสอนเพื่อมุ่งให้หนุ่มสาวได้ใฝ่ศึกษาหาความรู้จากการอ่านหรือฟังหนังสือธรรมะ และยังได้สอดแทรกความเชื่อเรื่องอานิสงส์ของการเขียนหรือสร้างหนังสือธรรมทางพุทธศาสนาและการมีความเคารพต่อหนังสือธรรมะนี้จะทำให้ได้รับบุญกุศลมาก ดังข้อความว่า

“...อันว่าธรรมเทศนาอันชื่อว่าสุวรรณจักรวัตติสูตรอันนี้ครั้งว่าบุคคลผู้ใดได้เทศนาให้ท่านผู้อื่นฟังก็ดีได้เขียนไว้ก็ดี จ้างท่านผู้อื่นเขียนก็ดีแล้วแลบูชาเอาด้วยวัตถุเงินค้ำแล้วแล เคารพยำเียงแลมีข้าวตอกดอกไม้ของหอมพร้อมกันชวนกันเข้าไปสู่โรง ธรรมเทศนาแล้วแลพร้อมกันฟังเอาซึ่งธรรมเทศนาควงนี้ตั้งแต่เข้าเท่าถึงปลาย แม่นบุคลลึงชายทั้งหลายจักปรารถนาเอาสุข ๓ ประการ คือว่าสุข

ในเมืองคนแลเมืองฟ้า สุขภายหน้าชื่อว่านิรพานบ่อย่าชะแล แม้ว่าจักปรารถนา  
เอาโพธิญาณ ๓ สิ่งให้ได้เวียงแก้วอันยิ่งก็ว่านิรพานคือว่าโพธิญาณตนวิเศษแล  
พระปัจเจกโพธิญาณตนฉลาดในฉานอรหันตปารมีญาณประเสริฐด้วยปัญญา  
ก็เที่ยงว่าจักสมฤทธิ ดังคำมักคำปรารถนาแห่งสุทธานทั้งหลายบ่อย่าชะแล...”

(๘/๑๕/๑-๘/๑๕/๒)

ความว่า ธรรมเทศนาพระสูตรชื่อว่าสุวรรณจักรอันนี้ เมื่อผู้ใดได้เทศนาให้  
ผู้อื่นฟังก็ดี ได้เขียนไว้ก็ดี จ้างท่านผู้อื่นเขียนก็ดี แสดงความเคารพและบูชาด้วย  
เงินทองคำข้าวตอกดอกไม้ของหอมต่าง ๆ แล้วพร้อมกันฟังธรรมเทศนานี้ตั้งแต่  
ต้นจนจบ บุคคลทั้งหลายก็จะสมปรารถนาในสุขสามประการ คือ สุขในเมือง  
คน สุขในเมืองสวรรค์และสุขในพระนิพพาน แม้จะจักปรารถนา พระนิพพาน  
บรรลุโพธิญาณวิเศษเป็นพระปัจเจกโพธิญาณหรือเป็นพระอรหันต์ผู้มีปัญญา  
ก็จะได้ดังความปรารถนา

## ๑.๒ คำสอนสตรี

วรรณกรรมอีสานเรื่อง สุวรรณจักร มีคำสอนเกี่ยวกับสตรีที่มุ่งสอนให้สตรี  
ปฏิบัติตนให้เหมาะสม แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

### ๑.๒.๑ คำสอนสตรีทั่วไป

คำสอนนี้เป็นคำสอนสตรีที่ทั่วไปเพื่อสอนให้สตรีทั่วไปมีปฏิบัติตนเองให้  
เข้ากับสังคมตนเองได้อย่างเหมาะสม คำสอนสตรีทั่วไปมี ๒ ลักษณะ ดังนี้

#### ๑) สอนเรื่องการไปเที่ยวเล่น

คำสอนนี้เป็นข้อแนะนำเพื่อให้สตรีระวังตนในการไปเที่ยวเล่นให้  
เพราะอาจถูกล่วงละเมิดได้ง่าย ดังนั้นจึงมีคำสอนเช่นนี้แทรกอยู่ในเนื้อเรื่องเพื่อเตือนสติ  
ผู้หญิงให้ระวังรักษาเนื้อตัวและปฏิบัติตามคำสอนอย่างเคร่งครัดซึ่งจะเกิดผลดีต่อตนเอง  
ดังข้อความว่า

“...เจ้าอย่าว่าจักไปแอ่วหลั่นแก่หมู่คนทั้งหลายหลวงหลายเทอญ เหตุว่า  
ฝูงผู้ชายในโลกนี้ก็หยาบช้าเหลือใจ ครั้นเขาเห็นหญิงผู้ใดบ่มีพ่อแม่พี่น้องอยู่ชวา  
ข้างหลวงหลาย เทียรยอมเป็นสาธารณ์แก่ชายฝูงหนุ่มมากุมเกาะ...”

(๒/๖/๒)

ความว่า เจ้าอย่าจะไปเที่ยวเล่นกับหมู่คนทั้งหลายมากมายเทอญ เหตุ  
เพราะว่าพวกผู้ชายในโลกนี้ก็หยาบช้าเหลือใจ ครั้นเขาเห็นหญิงผู้ใด ไม่มีบิดา  
มารดา พี่น้องอยู่ด้วยแล้วย่อมกระทำการหยาบช้าเข้ามาลวนลามเจ้า

สุวรรณจักรกumar ปราภคณาคำสอนที่สอนบุตรเรื่องการเที่ยวเล่น  
เพราะถือเป็นข้อควรปฏิบัติเพื่อให้สตรีสามารถอยู่อย่างปกติสุข ดังคำสอนเรื่องการไป  
เที่ยวเล่นนอกบ้านว่าไม่ควรไปในเวลากลางคืน เพราะการไปเที่ยวเล่นกลางคืน ล้วนแต่มี  
อันตรายทั้งความมีอันตรายจากสัตว์ร้าย ซึ่งปรากฏตอนที่พระยาอุสุภราชได้สอนนาง  
อุมมาทนิต ดังข้อความว่า

“...ประการหนึ่ง ยามเมื่อตวันตกต่ำทั้งอยู่พำมาเรือนนางอย่าเขินเดินไป  
แฉ่วหลิ่นที่ไกล...”

(๖/๔/๑)

ความว่า ประการหนึ่งเมื่อเวลาจำเป็นต้องอยู่บ้านอย่าไปเที่ยวเล่นที่ไกล

จากคำสอนข้างต้น สอนว่าไม่ควรไปเที่ยวเล่นนอกบ้านเพราะอาจเกิด  
อันตรายทั้งจากคนและจากสัตว์ร้ายจึงไม่ควรจะไปเที่ยวเล่นเมื่อเวลาค่ำมืดทั้งถนนหนทาง  
ก็ไม่สะดวกทั้งนี้เพราะในสมัยก่อนอุดมไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่านานาพันธุ์อาจทำอันตรายได้  
จึงควรอยู่แต่บ้านเท่านั้น

มีข้อน่าสังเกตว่าเมื่อต้องออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านต้องแต่งตัวให้  
เหมาะสมกับฐานะและเหมาะสมกาลเทศะ ดังคำสอนที่พระยาอุสุภราชได้สั่งสอนแก่นาง  
อุมมาทนิต ดังข้อความว่า

“...ประการหนึ่ง ครั้นว่าจักมีใครไปแฉ่วหลิ่นการแต่งกายไว้แล้วหลาย  
อันพร้อมทั้งเยี่ยงอันเป็นเครื่องตนแล้วหนีบแฉ่วไปจากกันแล้วแลคืนมาอย่าให้  
พ่อแม่ได้เฝ้าหาแลฮ้องนันท้ทั้งเมืองบ้านหลายคำ...”

(๖/๔/๑)

ความว่า ประการหนึ่ง ครั้นว่าถ้าจะไปเที่ยวเล่นให้แต่งกายให้ดีทั้ง  
เครื่องประดับที่เหมาะสมเมื่อไปที่แล้วก็ไม่ควรอยู่นานนัก ไม่ควรให้บิดามารดา  
ต้องร้องเรียกหาเสียงดัง

จากคำสอนข้างต้นเป็นคำสอนเรื่องการไปเที่ยวเล่นของสตรีว่าถ้าหากต้องไปแล้วก็ให้แต่งกายให้เหมาะสม และอย่าไปนานนักจนทำให้บิดามารดาเป็นห่วงจนต้องร้องเรียกหาหลายครั้ง ทั้งนี้การไปเที่ยวเล่นจนผลอไปนานนั้นอาจทำให้ผู้อยู่เรือนกังวลใจมากดังนั้นควรไปแล้วรีบกลับมาทำหน้าที่ในบ้านเรือนตนเองต่อไป

## ๒) สอนเรื่องกิริยามารยาท

คำสอนนี้ชี้แนะการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีมารยาทงาม โดยเน้นชี้แนะการเดินเพื่อให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เพราะการเดินนั้นสามารถอธิบายถึงการเป็นผู้มีมารยาทและได้รับการฝึกหัดที่ดี ดังนั้นการเดินจึงเป็นข้อสำคัญข้อหนึ่งที่มีปรากฏในคำสอนจากเรื่องสุวรรณจักรกumarคังตอนที่พระยาสุภราชได้สอนนางอุมมาทนิคตั้งข้อความว่า

“...ประการหนึ่ง อย่างเที่ยวไปมาในเรือนอย่าทึบฟากทั้งตีนอย่าตกแสงค่อยปลง  
ยกย่างออกเที่ยวไปมา...”

(๖/๔/๒)

ความว่า ประการหนึ่งการเดินไปมาในบ้านเรือนนั้นอย่ากระที่บพื้นเรือน  
อย่าลงเท้าแรงให้ค่อยเดินไปมา

จากคำสอนข้างต้นสะท้อนถึงกิริยาการเดินว่าควรเดินให้มีเสียงเท้าเบาไม่กระที่บพื้นเรือนทั้งนี้จากคำสอนบอกว่า “อย่ากระที่บฟาก” คำว่าฟาก คือ ไม้ไผ่ที่สับเป็นแผ่น ใ้ปูเป็นพื้นเรือนการกระที่บฟากนั้นนอกจากจะเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมแล้วนั้นยังอาจทำให้ฟากหักพังและอาจทำให้เป็นอันตรายได้

สรุปได้ว่าสุวรรณจักรกumarมีคำสอนที่สอนสตรีทั่วไปให้รู้จักการไปเที่ยวเล่นอย่างถูกต้องและการปฏิบัติตนให้มีกิริยามารยาทที่เหมาะสม คำสอนนี้ได้อธิบายถึงข้อปฏิบัติของสตรีในสังคมขณะนั้นเพื่อให้สตรีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

### ๑.๒.๒ คำสอนสตรีที่เป็นภรรยา

คำสอนสตรีที่เป็นภรรยา เป็นคำสอนที่สะท้อนถึงบทบาทของภรรยา เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม คำสอนสตรีที่เป็นภรรยามี ๑๑ ลักษณะ ดังนี้

## ๑) สอนให้เคารพบิดามารดาของสามี

การเคารพบิดามารดาของสามีถือเป็นข้อปฏิบัติที่ผู้เป็นสะใภ้พึงระลึกเสมอว่าบิดามารดาของสามีนั้นเป็นเหมือนกับบิดามารดาตนเอง ดังข้อความว่า

“...อย่าขาดยังวัตรคนรักผัวให้ควรพำร้ต่อแม่ผัว...”

(๖/๓/๒)

ความว่า อย่าขาดการปฏิบัติคนที่คือและเคารพดูแลมารดาสามี

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นคำสอนให้ภรรยารู้จักปฏิบัติตนต่อมารดาสามี ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติต่อบิดาและญาติผู้ใหญ่ของครอบครัวสามีด้วยเพราะต้องถือว่าเป็นดุจบิดามารดาและญาติมิตรของตนเอง ในการปฏิบัตินั้นพึงกระทำอยู่เป็นนิจไม่ให้มีข้อขาดตกอันใด เพื่อแสดงความเคารพและเป็นกรณีกษัตริย์ของตนเองได้ คำสอนนี้สอดคล้องกับแง่คิดหลักธรรมทางพุทธศาสนา เรื่อง มารยาทสมบัติ ๕ ประการ ของธนยเศรษฐีได้สอนนางวิสาขาในข้อที่ว่าพึงบำเรอไฟ และพึงนอบน้อมเทวดาภายใน

มารยาทสมบัติ ๕ ประการ คือ การปฏิบัติตนที่เหมาะสมของผู้เป็นสะใภ้อันเป็นสมบัติคำสอนที่บุพการีฝ่ายหญิงมอบให้บุตรธิดาของตนเองก่อนออกเรือน กล่าวคือ ก่อนที่นางวิสาขาจะไปอยู่ที่บ้านสามี ธนยเศรษฐีผู้เป็นบิดาได้สอนมารยาทสมบัติของตระกูลสตรีผู้ไปสู่ตระกูลของสามี โดยให้โอวาท ๕ ประการ เป็นแนวปฏิบัติ คือ

๑.๑) ไฟในอย่านำออก หมายความว่า อย่างนำความไม่ดีของบิดามารดาสามีและสามีออกไปพูดให้คนภายนอกฟัง

๑.๒) ไฟนอกอย่านำเข้า หมายความว่า เมื่อคนภายนอกตำหนิบิดามารดาสามีและสามีอย่างไร อย่างนำมาพูดให้คนในบ้านฟัง

๑.๓) ควรให้แก่คนที่ให้เท่านั้น หมายความว่า ควรให้แก่คนที่เยี่ยมของไปใช้แล้วนำมาส่งคืน

๑.๔) ไม่ควรให้แก่คนที่ไม่ให้ หมายความว่า ไม่ควรให้แก่คนที่เยี่ยมของไปใช้แล้วไม่นำมาส่งคืน

๑.๕) ควรให้ทั้งแก่คนคนที่ให้และไม่ให้ หมายความว่า เมื่อมีญาติมิตรผู้ยากจนขอความช่วยเหลือพึงพาอาศัย เมื่อให้ไปแล้วจะให้คืนหรือไม่ให้คืนก็ควรให้

- ๑.๖) ฟุ้งนั่งให้เป็นสุข หมายความว่า ไม่นั่งในที่ที่ถึงขวางทางบิดา มารดาสามีและสามี
- ๑.๗) ฟุ้งบริโภคให้เป็นสุข หมายความว่า ควรจัดให้บิดามารดาสามี และสามีบริโภคแล้วตนจึงบริโภคภายหลัง
- ๑.๘) ฟุ้งบำเรอไฟ หมายความว่า ให้มีความสำนึกอยู่เสมอว่าบิดา มารดาสามีและสามีเป็นเหมือนดวงไฟและพญานาคที่จะต้องบำรุงดูแล
- ๑.๙) ฟุ้งนอบน้อมเทวดาภายใน หมายความว่า ให้มีความสำนึกอยู่เสมอว่าบิดามารดาสามี และสามีเป็นเหมือนเทวดาที่จะต้องให้ความนอบน้อม
- ๒) สอนไม่ให้นำเอาคำพูดคำหยาบว่าร้ายบิดามารดาและสามีมาเล่า ในครอบครัว

คำสอนการพูดว่าไม่ควรนำเอาคำพูดคำหยาบว่าร้ายบิดามารดาและสามี มาเล่าในครอบครัว เป็นข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพูดว่าไม่ควรนำเอาเรื่องคำหยาบว่าร้ายบิดา มารดาและสามี มาเล่าในครอบครัวเพราะอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายได้ ดังนั้นคำสอนข้อนี้ จึงมุ่งเน้นการพูดที่รู้จักกาลเทศเป็นสำคัญ ดังข้อความว่า

“...ประการหนึ่งไฟเอื้องไฟร่อย่าเอามาสูมไว้ในเรือน...”

(๖/๓/๒)

ความว่า ประการหนึ่งไฟอยู่ป่าอย่านำมาเข้ามาในเรือน

จากข้อความข้างต้น กล่าวถึงอย่านำเรื่องนินทาว่าร้ายต่อกันใน ครอบครัวมาเล่าสู่คนครอบครัวเพื่อ ไม่ให้เกิดเรื่องแตกร้างในครัวเรือน หากต้องการพูดก็ต้อง รู้จักความเหมาะสมของเรื่องที่จะพูดว่าส่งผลเสียต่อกครอบครัวหรือไม่ คำสอนนี้สอดคล้อง กับหลักมารยาทสมบัติของธนุชัยเศรษฐีในข้อที่ว่า ไฟนอกรออย่านำเข้า หมายความว่า เมื่อคนภายนอกตำหนิบิดามารดาสามีและสามีอย่างไร อย่านำมาพูดให้คนในบ้านฟัง

๓) สอนไม่ให้เล่าเรื่องราวตนเองให้ผู้อื่นรู้

การพูดความลับของตนเองให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่คนในครัวเรือนฟังนั้นเป็น พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้เป็นสะใภ้ ดังนั้นจึงไม่ควรนำเรื่องราวเราเองไปเผยแพร่ให้ คนรู้ทั่วไป ดังข้อความตอนที่พระยาอสุภราชสอนนางอุมมาทนิต ดังข้อความว่า



“...อย่าให้เพื่อนเห็นใจเขาเสียเลยละคำคอยก็จึงให้คอยส่วนแจ่มใสแท้  
ดีหลี...”

(๖/๔/๑)

ความว่า อย่าให้ผู้อื่นรู้ใจเราหมดสิ้นในที่เดียว

จากข้อความข้างต้น กล่าวถึงการปฏิบัติและการพูดจาว่าอย่าให้เรา  
เที่ยวไปเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นฟัง ควรจะเล่าให้แก่คนในครอบครัวหรือคนที่  
สามารถไว้ใจได้จึงควรเล่า ซึ่งรวมถึงเรื่องราวของคนในครอบครัวตนเองด้วย เพราะเป็น  
เรื่องที่ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำเรื่องราวในครัวเรือน ทั้งเรื่องของตนหรือคนในครัวเรือน ไปพูด  
ในคนอื่นฟังเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับหลักมารยาทสมบัติของชนผู้ช่วย  
เศรษฐกิจในข้อที่ว่า ไฟในอย่านำออก หมายความว่า อย่านำความไม่ดีของบิดามารดาสามีและ  
สามีออกไปพูดให้คนภายนอกฟัง

๔) สอนให้รู้จักอดทนอดกลั้น

คำสอนให้รู้จักอดทนอดกลั้นนั้นเป็นคำสอนมุ่งผู้เป็นสตรีที่เป็นภรรยา  
ต้องรู้จักอดทนอดกลั้นเมื่อแต่งงานไปอยู่บ้านสามี ดังตอนที่พระยาอุสุภราชได้สั่งสอนนาง  
อุมมาทนิต ดังข้อความว่า

“...ประการหนึ่ง คุณเจ้าลูกชกแก่พ่อหน่อสายใจเจ้าจงอย่ามีใจบ่อดเอาयरัน  
ว่านาง เมื่อสอดเขื่อนตั้งอยู่เพื่อสร้างคูการเรือนเจ้าอย่าเชิญตัว ไปนั่นที่ปากปากดู...”

(๖/๕/๑)

ความว่า ประการหนึ่ง คุณเจ้าลูกรักของพ่อจงอย่ามีใจไม่อดทนอดกลั้น  
รันเมื่อไปถึงบ้านเมืองสามีแล้วให้เพียรปฏิบัติงานครัวเรือนอย่าได้มัวไป  
เที่ยวเล่น

คำสอนข้างต้น “บ่อดเอาयर” เป็นคำสอนในพุทธศาสนาที่กล่าวเป็น  
ปริศนาธรรมดังกล่าวว่า “รักษาวให้มัน รักสั้นให้ต่อ” ข้อความที่ว่า “บ่อดเอาयर” หมายความว่า  
อย่ามีใจไม่รู้จักอด (มัน) อย่าคิดเอาแต่ยาว (ต่อ) เพื่อสอนผู้ที่เป็นสะใภ้ต้องรู้จักอดทนอดกลั้น  
เมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่บ้านสามีและให้คอยปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่กับครอบครัวสามีได้อย่าง  
ผาสุก คำสอนนี้จึงมุ่งให้เกิดความสงบสุขในครัวเรือนและการใช้ชีวิตคู่เพราะหากภรรยา  
ไม่มีความอดทนอดกลั้นแล้วอาจเกิดการกระทบกระทั่งจนเกิดการทะเลาะวิวาทนำไปสู่

การหย่าร้างได้

๕) สอนให้รู้จักตื่นนอนก่อนสามี

คำสอนข้อนี้สอนให้ผู้เป็นภรรยารู้จักปฏิบัติตนที่เหมาะสม โดยการตื่นนอนก่อนสามีเพื่อเตรียมข้าวปลาอาหารไว้ให้สามีรับประทาน ดังตอนที่พระยาอุสุภราชได้สั่งสอนให้นางอุมมาทนิตนา ไปปฏิบัติในการครองคู่ ดังข้อความว่า

“...ประการหนึ่ง เจ้าจงแปลงใจคืออาการให้เฟิ่นชาวบ้านขอดูแควนเครื่องเรือน แปลงให้พร้อม อันหนึ่งให้ลูกเข้าก่อนผัวตน...”

(๖/๔/๒)

ความว่า ประการหนึ่งเจ้าจงตั้งใจทำให้ดีอย่าให้ชาวบ้านดูถูกดูแคลน เครื่องมือเครื่องใช้ในเรือนเตรียมให้พร้อม อนึ่งให้ตื่นแต่เช้าก่อนสามีตน

คำสอนนี้มุ่งสอนสตรีว่าควรลุกทำงานบ้านแต่เช้า ไม่ควรนอนตื่นสาย และต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้านในการทำงานบ้านเรือนซึ่งเป็นข้อควรปฏิบัติของผู้ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาแต่โบราณ

๖) สอนให้เตรียมเครื่องใช้ให้แก่สามี

คำสอนข้อนี้เป็นคำสอนที่มุ่งสั่งสอนการปฏิบัติตนเป็นภรรยาที่ดี คือ ต้องรู้จักเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ของสามีไม่ให้ขาดตกบกพร่องซึ่งปรากฏคำสอน ดังข้อความว่า

“...ครั้นว่าผัวดูมาแล้วนางแก้วจงกระทำน้ำอุ่นไม่สี่ฟัน...”

(๖/๕/๑)

ความว่า ครั้นว่าสามีตื่นนอนแล้วเจ้าจงเตรียมน้ำอุ่นและไม่สี่ฟันไว้ให้สามี

คำสอนข้อนี้แสดงให้เห็นว่าผู้เป็นภรรยาควรทำการเตรียมเครื่องใช้ ในการล้างหน้าแปรงฟันไว้ให้สามีอย่างพร้อมสรรพ โดยถือเป็นข้อที่ควรปฏิบัติของภรรยาที่ต้องจัดไว้ให้สามีโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่อง

๗) สอนให้รู้จักเตรียมอาหารให้สามี

คำสอนนี้สอนให้ผู้เป็นภรรยาต้องเตรียมข้าวปลาอาหารไว้ให้สามี ตนเองรับประทาน ปรากฏในตอนหนึ่งที่พระยาอุสุภราชได้สั่งสอนนางอุมมาทนิต ดังข้อความว่า

“...ครั้นที่พัวตนสวยหน้าแล้วจึงแต่งข้าวใส่โตกมาตั้งจึงคอยจำบวนแกง  
เจ้าสุวรรณจักรกฤษณ์เป็นพัวตนก่อนแล้ว...”

(๖/๕/๑)

ความว่า ครั้นที่สามมีตนล้างหน้าแล้ว จึงเตรียมอาหารใส่ขันโตกมาให้  
สามีได้รับประทานก่อนตน

“...ประการนี้ ครั้นที่ลูกเข้านั่งข้าวแลหุงแกงแต่งแปลงให้สุกใสสอดด้วย  
ภาชนะต่าง ๆ...”

(๖/๔/๑๒-๖/๕/๑)

ความว่า ประการหนึ่ง ครั้นที่ตื่นเช้าให้นั่งข้าวและทำอาหารให้ศิแล้วจัดแต่ง  
ใส่ภาชนะต่าง ๆ ให้เรียบร้อย

จากข้อความข้างต้น เป็นการแสดงถึงหน้าที่ของภรรยาใน  
การทำอาหาร โดยจะเห็นได้ว่าการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในครัวเรือนอย่างชัดเจนในสังคม  
สมัยนั้น

อนึ่งในการประกอบอาหารของภรณานั้นมีข้อสังเกตอยู่ว่า  
ผู้เป็นภรรยาพึงประกอบอาหารให้สะอาด ดังปรากฏในตอนที่พระยาอุสุภราชได้ให้คำสอน  
แก่นางอุมมาทนิตเพื่อให้รู้จักการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ได้แก่

๗.๑) คำสอนในการปฏิบัติตนเมื่อประกอบอาหาร  
คำสอนนี้มุ่งสอนให้ภรรยาปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อ  
ประกอบอาหาร ดังข้อความว่า

“...ประการนี้ ยามแต่งแกงแลหนึ่งข้าวเจ้าอย่าต้อยดินลื่นเล่ามาสาบ...”

(๖/๕/๑)

ความว่า ประการหนึ่ง เมื่อเวลาทำอาหารและนั่งข้าวแล้วอย่าเอามือมาเช็ด  
ชายผ้าถุง

จากคำสอนข้างต้นเป็นข้อห้ามว่าเมื่อประกอบอาหารห้ามเอามือ  
จับชายผ้าถุงทั้งนี้มีความเชื่อว่าชายผ้าถุงเป็นของดำไม่สมควรจับขึ้นมาเช็ดดู ชายผ้าถุง  
เป็นส่วนที่อยู่ใกล้พื้นดินมากที่สุดซึ่งอาจมีเชื้อโรคต่าง ๆ จับอยู่ การใช้ชายผ้าถุงเช็ดมือหรือ  
ภาชนะอาหารก็อาจทำให้เชื้อโรคเข้าสู่อาหารที่รับประทานได้ ดังนั้นจึงได้ให้คำสอนไว้ว่า

ไม่ควรจับชายผ้าถุงหรือนำชายผ้าถุงมาเช็ดมือหรือเครื่องครัว

๑.๒ คำสอนในการปฏิบัติตนเมื่อกรอกน้ำคั้นใส่ในภาชนะบรรจุ

น้ำคั้น

คำสอนนี้ได้มุ่งสอนการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการกรอก  
น้ำคั้นใส่ในภาชนะเก็บน้ำคั้น ดังข้อความว่า

“...ประการหนึ่ง ขามเฮาหาบน้ำเต้าเต็มแล้วอย่าเอามือจกปากคุมสาบลงเจ้าอุคม  
เฮย...”

(๖/๕/๑)

ความว่า ประการหนึ่งเมื่อเวลาเราหาบน้ำเต้าเต็มอย่าเอามือล้วงบิคปากน้ำเต้า

คำสอนข้างต้นเป็นหลักในการปฏิบัติเมื่อเรากรอกน้ำใส่ภาชนะ  
ซึ่งหมายรวมถึงภาชนะอื่นด้วยแต่ที่ไม่ได้กล่าวไว้เพราะในสมัยที่แต่งวรรณกรรม ผู้คนสมัย  
นั้นใช้ผลน้ำเต้าแห้งเป็นภาชนะบรรจุน้ำใช้คั้นเป็นภาชนะบรรจุน้ำ เมื่อกรอกน้ำเต็มแล้วอย่า  
เอามือล้วงปากภาชนะนั้น จะเป็นการแพร่เชื้อโรคจากมือเราลงสู่น้ำคั้นได้ เพราะมือเราอาจ  
สกปรกและมีเชื้อโรคแฝกเบื่อนอยู่ ดังนั้นจึงมีคำสอนเป็นข้อห้ามปฏิบัติในพฤติกรรมข้างต้น  
ทั้งนี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในครอบครัวตนเอง

นอกจากการจัดเตรียมอาหารให้สามีแล้วผู้เป็นภรรยาควรรู้จัก  
การเย็บปักเครื่องนุ่งห่มให้แก่สามีตน ดังปรากฏตอนที่พระยาอุสุภราชให้คำสอนแก่นาง  
อุมาทนิตเพื่อสอนให้รู้จักการปฏิบัติตน ดังข้อความว่า

“...เสื่อผ้าหลากหลายให้ผัวตน ได้นุ่งเจ้ากระทำทุกคำเข้าดีหลี...”

(๖/๔/๒)

ความว่า ควรเย็บปักเสื่อผ้าเพื่อให้สามีได้นุ่งใส่ทุกวัน

จากคำสอนข้างต้นเป็นคำสอนให้ผู้เป็นภรรยารู้จักเย็บปักเสื่อผ้า  
เพื่อให้สามีได้สวมใส่ อย่าให้ขาดตกบกพร่อง เพราะอาจนำมาซึ่งข้อครหาของเพื่อนบ้าน  
การเย็บปักถักร้อยถือเป็นงานบ้านงานเรือนที่ผู้เป็นหญิงย่อมต้องศึกษาเรียนรู้และฝึกฝน  
กระทำให้ดีเพราะถือเป็นเสน่ห์และหน้าที่ของสตรีที่ต้องกระทำ

นอกจากดูแลเรื่องอาหารการกินและเครื่องนุ่งห่ม ผู้เป็นภรรยา  
ต้องรู้จักจัดแจงเครื่องเรือนให้ดี เป็นคำสอนให้รู้จักการจัดเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนให้

เหมาะสมเพื่อความสะดวกในการใช้งานและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังตอนที่พระยา  
อุสุภราชสอนนางอุมาทนิต ดังข้อความว่า

“...ประการหนึ่ง เจ้าจงแปลงใจคืออย่าเกรงให้พื้นชาวบ้านยออุแควน  
เครื่องเรือนแปลงให้พร้อม...”

(๖/๔๒)

ความว่า ประการหนึ่ง เจ้าจงขยันให้คืออย่าเกรงกร้านให้ชาวบ้านอุดูอุแควน  
ต้องจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนให้พร้อมเสมอ

คำสอนข้างต้นเป็นข้ออธิบายถึงข้อควรปฏิบัติของภรรยาว่าต้อง  
เป็นผู้ขยันหมั่นเพียรต่องานบ้านงานเรือนต้องจัดแต่งเครื่องใช้ในครัวเรือนต่าง ๆ ให้ดีพร้อม  
ทั้งนี้เพราะผู้ชายต้องทำหน้าที่นอกบ้าน เช่น การทำนา ไร่ราชการ เป็นต้น หน้าที่การจัด  
ครัวเรือนจึงเป็นหน้าที่ของภรรยา คำสอนข้อนี้สอดคล้องกับหลักมารยาทสมบัติของธนัญชัย  
เศรษฐีในข้อที่ว่า พึงบริโภคให้เป็นสุข หมายความว่า ควรจัดให้บิดามารดาสามีและสามี  
บริโภคแล้วตนจึงบริโภคภายหลัง ซึ่งเป็นคำสอนที่มุ่งสอนให้ผู้เป็นภรรยาได้รู้หน้าที่และ  
ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

๘) สอนให้รู้จักล้างและเก็บเครื่องใช้ในครัว

คำสอนนี้สอนมุ่งสอนภรรยาว่าสามีรับประทานเสร็จแล้วให้  
รู้จักล้างและเก็บเครื่องใช้ในครัวแล้วจึงเตรียมเครื่องเคี้ยวให้สามี ทั้งนี้เป็นคำสอนที่ชี้แนะให้  
ภรรยาได้ปฏิบัติตนต่อสามีตามหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ดังข้อความว่า

“...ครั้นว่าหิวกินแล้วเจ้าจงเอาไปล้างส้วยสี่เสียด้านนอกยังด้วยแลบ่วงแล  
โศกขันสี่แล้วเอามากว่าไว้ในหิ้งแล้วจึงค่อยมากกระทำพุกกับหมากเป็นพาก  
พร้อมยื่นถวายเป็นสวสมรแห่งเจ้าคำอันนี้พ่อลูกเด้าอย่าได้ลืมเสียแค่นะ...”

(๖/๕/๑)

ความว่า ครั้นว่าสามีรับประทานเสร็จแล้วเจ้าจงเอาไปล้างขัดเสียด้านนอก  
แล้วขันโศก ให้ดีแล้วนำมาคว่ำไว้ในหิ้งตากแล้วจึงมาจับหมากพุกให้สามีเคี้ยว

จากคำสอนข้างต้นเป็นข้อชี้แนะให้ผู้เป็นภรรยาปฏิบัติต่อสามีอย่างดี  
และยังอธิบายถึงความนิยม เคี้ยวหมากของคนในสมัยก่อนจนนำเอาการจับหมากพุกมาเป็น  
คำสอนที่ภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามีว่าควรเตรียมไว้ให้สามีเคี้ยว

๘) สอนไม่ให้ไปเที่ยวเล่นตามลำพัง

คำสอนนี้สอนให้ภรรยาผู้จัดการสำรวมระวังในการไปเที่ยวเล่น เพราะหากไปเที่ยวเล่นผู้เดียวอาจถูกชายอื่นเข้าใจผิดว่ายังไม่มีสามีและจะกระทำการล่วงลามก็เป็นที่น่ากลัว ความหวาดระแวงอันนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดคำสอนข้อนี้ เพื่อให้ผู้เป็นภรรยาปฏิบัติ ตาม ในเรื่องสุวรรณจักรกุมาร ได้กล่าวไว้ว่าพระยาอุสุภราชได้ให้โอรสแก่นางอุมมาทนิต ดังข้อความว่า

“...ประการหนึ่ง เมื่อจักไปแคว่ลำหั้นเฮือนไกลก็อย่าแยกสามีคืออย่าไปหลัดนกับด้วยหมู่คนชาย...”

(๖/๓/๒)

ความว่า ประการหนึ่งเมื่อจะไปเที่ยวเล่นไกลบ้านเรือนก็อย่าแยกห่างจากสามีมาก อย่าไปเที่ยวเล่นกับหมู่ผู้ชาย

จากคำสอนข้างต้นเป็นคำสอนที่กล่าวถึงการปฏิบัติตนต่อสามี เมื่อคราวไปเที่ยวเล่น ทั้งนี้เป็นคำสอนที่สะท้อนสภาพสังคมและความระมัดระวังภัยของสตรี เพราะหากไปเที่ยวเล่นแล้วแยกจากสามีไปเที่ยวเล่นกับหมู่ผู้ชายอื่นก็จะเป็นที่น่ากลัวให้เกิดการหึงหวงหรือการทะเลาะวิวาทในครอบครัวได้ เพราะการไปเที่ยวเล่นกับชายอื่นย่อมนำมาซึ่งความระแวงสงสัยในพฤติกรรม คำสอนนี้จึงเป็นคำสอนที่แสดงความต้องการลดปัญหาครอบครัวทางหนึ่ง นับเป็นภูมิปัญญาที่ควรเรียนรู้และนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

๑๐) สอนให้ซื่อสัตย์ต่อสามี

คำสอนนี้เป็นคำสอนที่พึงย้ำเตือนให้ผู้เป็นภรรยาได้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ต่อสามีตนเอง อย่ากระทำการผิดกรรมที่ขัดหลักศีลธรรมอันดี ดังปรากฏคำสอนตอนที่พระยาอุสุภราชสอนนางอุมมาทนิต ดังข้อความว่า

“...อันนี้จงอย่ากระทำใจฉันทันเดียวป็นจากหัวแก้วกับออกใจแก้วแต่ตามปลายสะอาดว่าเป็นเมีย ประการหนึ่ง ครั้นว่าลูกเข้านั่งข้าวแลหุงแกงแต่งแปลงให้สุกใสสอดด้วยภาชนะต่าง ๆ นานา...”

(๖/๔/๒-๖/๕/๑)

ความว่า ประการหนึ่งอย่าใจน้อยนอกใจสามีเอาใจออกห่างเมื่อนานไปต้องรู้จักว่าตนเองเป็นภรรยา ประการหนึ่งครั้นว่าตื่นนอนแล้วให้หนึ่งข้าวทำอาหารไว้

จากคำสอนข้างต้นเป็นข้อคำสอนที่เตือนใจให้เป็นผู้ที่มีความมั่นคง ไม่คิดนอกใจ หรือเอาใจออกห่างแม้ระยะเวลาผ่านไปแล้วก็ให้มีความรักสามีไม่เสื่อมคลาย คำสอนนี้ชี้ให้เห็นถึงคุณธรรมในการครองคู่แบบผัวเดียวเมียเดียว ซึ่งเป็นลักษณะที่ถูกต้อง ตามความเชื่อดั้งเดิม

#### ๑๑) สอนให้พูดจาด้วยถ้อยคำที่เหมาะสม

คำสอนนี้มุ่งสอนให้ผู้เป็นภรรยารู้จักการพูดจาที่เหมาะสมทั้งต่อสามี และครอบครัวสามีเพื่อให้ครอบครัวอยู่อย่างสงบสุข คำสอนนี้มี ๕ ลักษณะ ได้แก่

##### ๑๑.๑ สอนให้พูดจาด้วยความไพเราะอย่าพูดคำหยาบ

การใช้วาจาจากลำวต่อกัน โดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพและไม่หยาบคาย ปกติคนย่อมชอบฟังสิ่งที่ไพเราะแก่หูเมื่อพูดจาหยาบคายต่อกันจึงมักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน เสมอ ดังนั้น จึงควรใช้วาจาที่สุภาพไม่พูดคำหยาบคายต่อกัน ปรากฏในตอนที่พระยา อุดุสุกราชให้คำสอนแก่นางอุมาทนิต ดังข้อความว่า

“...ประการหนึ่ง อย่าไปภายข้างหน้าอย่าปากกล่าวว่กูมึงเท่าปากว่าคำดีกล่าว อย่าสืบลิ่นเที่ยงอย่าเบี่ยงซ้ายเสมอ...”

(๖/๓/๒)

ความว่า ประการหนึ่งกาลภายหน้าอย่าพูดจาขึ้นมึงกูควรใช้ถ้อยคำสุภาพ อย่าเป็นคนพูดไม่มีสัจจะมั่นคง

จากคำสอนข้างต้น เป็นคำสอนที่ห้ามไม่ให้ใช้คำพูดหยาบคาย ขึ้นมึงกู แต่ควรใช้ คำพูดที่สุภาพไพเราะ โดยกล่าวเป็นคำสอนว่าในกาลภายหน้าควรกระทำ ดังกล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้เป็นการสอนให้รู้จักใช้คำพูดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เพราะการพูดที่ไพเราะย่อมนำไปสู่ความรักใคร่และเข้าใจกันได้ง่ายขึ้น

##### ๑๑.๒) สอนไม่ให้คู่คำสามี

คำสอนนี้แสดงให้เห็นฐานะทางสังคมและครอบครัวว่าผู้เป็น ภรรยาต้องใช้ภาษาที่สุภาพอย่าคำทอสามีเพราะถือว่าจะทำให้มีแต่เรื่องเดือดร้อนเพราะ ไม่แสดงความเคารพทางวาจาต่อสามีตนซึ่งปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ ดังข้อความว่า

“...เสื่อผ้าหลากเหลือให้ผัวตน ใ้ค่นุงเจ้ากระทำทุกคำเข้าดีหดี อย่ามีสทวามาร ต่อผัวตน ประการนี้เจ้าจงแปลงใจคืออย่าการให้เพิ่นชาวบ้านยอคุณแควน

เครื่องเรือนแปลงให้พร้อม...”

(๖/๔/๒)

ความว่า รู้จักเย็บปักถักร้อยเสื้อผ้าให้สามีได้นุ่งใส่ทุกวัน อย่าพุดจาสามหา  
กับสามีตนเอง ประการหนึ่งเจ้าจงตั้งใจทำงานบ้านงานเรือนอย่าให้ชาวบ้าน  
เขาดูถูกได้

จากข้อความข้างต้น เป็นแสดงถึงคำสอนที่สอนให้รู้จักใช้วาจาที่  
ดีต่อสามีไม่ใช่วาจาสามหา คือ การพุดหยาบคายหรือการพุดจก้าวร้าว (พจนานุกรม  
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, ๒๕๔๖ : ๑๑๗๘) เพราะผู้เป็นภรรยาขอมแสดงการเคารพ  
และให้เกียรติสามีทั้งกาย วาจาและใจ คำสอนนี้นอกจากจะใช้สอนภรรยาโดยตรงแล้วยัง  
หมายรวมถึงการใช้สอนผู้เป็นสามีอีกด้วย เพราะการที่ไม่พุดจาหยาบคาย ต่อกันนั้นขอมทำ  
ให้เกิดความเข้าใจและการสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน ได้เป็นอย่างดี

๑๑.๓) สอนไม่ให้ร้องตะโกนเสียงดัง

การร้องเสียงดังนั้นเป็นกริยาที่ไม่สุภาพไม่เหมาะสม ด้วยเงื่อนไข  
ดังนี้จึงเกิดคำสอนเพื่อไม่ให้สตรีได้แสดงพฤติกรรมการร้องด้วยเสียงอันดัง ซึ่งปรากฏใน  
วรรณกรรมเรื่องนี้ตอนที่พระยาอุสุภราชได้สอนนางอุมมาทนิต ดังข้อความว่า

“...อย่าไปจาคำให้ฮ้องให้มันทั่วท้องเมื่อบ้าน ประการหนึ่ง อย่าให้สาหาวเพี  
นั้นแต่ลูกเต้ารักกล่าวว่าเสียกินมึง...”

(๖/๔/๑)

ความว่า อย่าพุดจาร้องตะโกนให้ดังทั่วไป ประการหนึ่งอย่าพุดจาสามหา  
กับลูกตนเอง

จากคำสอนข้างต้น เป็นคำสอนในการพุดที่มุ่งจะให้ผู้เป็นภรรยา  
พุดจาด้วยน้ำเสียงอันเหมาะสมไม่ร้องตะโกนส่งเสียงเนืองน้นให้ทั่วบริเวณ ทั้งนี้หากให้  
ผู้เป็นภรรยากระทำการพุดตะโกนเสียงดังขอมเป็นที่ดูถูกดูแคลนแก่บุคคลทั่วไปเป็นการนำ  
ความเสื่อมเสียมาสู่ครอบครัวได้

๑๑.๔) สอนให้เกียรติสามีด้วยการไม่พุดนินทาสามี

การนินทาสามีขอมเป็นเหตุทำให้เกิดความไม่เข้าใจและอาจเกิด  
การทะเลาะวิวาทกันได้ในครัวเรือน พฤติกรรมการนินทาสามีนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่



เหมาะสมยิ่งเพราะเป็นการไม่ให้เกิดโรคสามิและทำให้สามิเสื่อมเสียได้ คำสอนนี้ปรากฏในตอนทีพระยาอุสุภราชกล่าวแก่นางอุมมาทนิตผู้เป็นบุตร ดังข้อความว่า

“...อันหนึ่งกระทำโดยยาเดือคร้อนใหม่กินเหนงใจคอยแปลงใจตนให้ชื้อ  
อย่าเล่าชื้อขวัญผัว ผัวกูนี้เป็นสันนี้สันนั้น...”

(๖/๓/๒)

ความว่า อนึ่งการกระทำอันโดยยาให้เป็นที่เดือคร้อนต้องชังใจก่อนทำและ  
อย่าพูดนิทาสามิว่าสามิเป็นอย่างนี้เช่นนั้น

จากคำสอนข้างต้นแสดงการปฏิบัติตนของสามิว่าควรใช้หลัก  
เหตุผลรู้จักชังใจให้เนจิงกระทำการต่าง ๆ และทีสำคัญอย่าพูดนิทาสามิเพราะเป็นเรื่อง  
ไม่สมควร อย่างยั้งคำสอนนี้สอดคล้องกับหลักมารยาทสมบัติของธมชัยเศรษฐีทีให้โอวาท  
แก่นางวิสาขามหาอุบาสิกาในชื้อทีว่า “ไฟในอย่านำออก” เพราะการนิทาสามินั้นยอมนำมา  
ชังความเสื่อมเสียเกียรติของสามิและครอบครัวทำให้นุคคลอื่นดูถูกในการใช้ชีวิตได้ ดังนั้น  
ผู้เป็นภรรยาพึงจดจำคำสอนนี้เพื่อปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

๑๑.๕) สอนไม่ให้พูดถ้อยคำทีมีลักษณะขู่ขวนขายคนอื่นทีไม่ใช่  
สามิ คำสอนนี้เป็นการชี้เนจิงการแสดงกิริยาทำทีที่อ่อนหวานด้วยวาจาขู่ขวน ชึงเป็น  
การแสดงกิริยาทีไม่เหมาะสมกับผู้ที่สามิแล้ว ดังนั้นการหลีกเลี่ยงการใช้วาจาทีสุภาพ  
อ่อนหวานกับชายอื่น อาจลดปัญหาความหึงหวงของผูเป็นสามิ ตนเองได้ชึงปรากฏ  
ในตอนทีพระยาอุสุภราชได้สอนนางอุมมาทนิต ดังข้อความว่า

“...อย่าปากคำม่วนกับด้วยบ่าวใหญ่บ่าวน้อยบ่าวฮามปานกลาง...”

(๖/๓/๒-๖/๔/๑)

ความว่า อย่าพูดจาทำนองขู่ขวนกับชายอื่น

จากคำสอนข้างต้นเป็นคำสอนเพื่อให้รู้จักการพูดว่าไม่ควรพูดจา  
ทำนองขู่ขวนแก่ชายอื่น แต่ควรพูดด้วยถ้อยคำสุภาพเพื่อรักษาน้ำใจแทนเพราะคำพูดสุภาพ  
คือคำพูดเป็นกลางเป็นการพูดให้เกียรติกับผู้ที่เราพูดด้วย

คำสอนข้างต้นเป็นการสอนสตรีทีจะออกเรือนไปอยู่ทีบ้านสามิว่า  
ควรตั้งใจปฏิบัติตนให้เป็นผู้อ่อนน้อมและใช้ถ้อยคำไพเราะอ่อนหวาน รู้จักการเลือกสรร  
ถ้อยคำทีแสดงถึงความเคารพพูกกับบิดามารดาสามิ นับเป็นคำสอนทีสอนให้รู้จักมารยาท

ในการใช้ภาษาและการเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสม คำสอนนี้ย่อมเป็นการแสดงถึงฐานะของ ผู้ที่เป็นสะใภ้ว่าควรเป็นผู้รู้จักสำรวมตนในทางวจีกรรม อันเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ของผู้เป็นสะใภ้ยิ่ง

### ๑.๒.๓ คำสอนสตรีที่เป็นมารดา

คำสอนนี้มุ่งสอนสตรีที่จะเป็นมารดาในกาลข้างหน้าว่าควรปฏิบัติตน ต่อบุตรอย่างเหมาะสม ปรากฏคำสอน ๒ ประการ ได้แก่

#### ๑) สอนให้ใช้กิริยาที่เหมาะสมกับบุตร

คำสอนนี้สอนให้ใช้กิริยาที่เหมาะสมกับบุตรด้วยการห้ามใช้เท้าถีบยัน หรือเขี่ยตีนด้วยไม้ ดังตอนที่พระยาอุสุภราชได้ให้แก่นางอุมมาทนิตเมื่อคราวนางจะไปอยู่ เมืองของสุวรรณจักรกumarผู้เป็นสามี ดังข้อความว่า

“...อย่ายอตีนถีบอย่าเล่นแกล่เอ็นกล่าวลูกเพิ่นกับเหมือนคังมิ่ง อย่าถ่วงบุตรา ด้วยไม้ไผ่...”

(๖/๔/๑)

ความว่า อย่ายกเท้าถีบเล่นและกล่าวเล่นหัวลูกคนอื่น อย่าเขี่ยตีนบุตรด้วยไม้

จากคำสอนข้างต้นเป็นการสอนให้สตรีรู้จักการสำรวมกิริยาตนเอง ในการปฏิบัติต่อบุตรของคนอื่น ซึ่งกิริยาในการใช้เท้าถีบหรือยันแม้เป็นการหยอกเอินก็อาจ พลาดหลังทำให้ได้ถูกถีบหรือยันได้รับบาดเจ็บได้ คำสอนข้อนี้จึงเป็นคำสอนที่ต้องการ ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่สตรีทำเพื่อให้เกิดผลดีต่อตัวผู้ปฏิบัติเอง

#### ๒) สอนไม่ให้เขี่ยตีนบุตร

คำสอนนี้แสดงถึงคำชี้แนะตักเตือน ไม่ให้ผู้ที่เป็นแม่ได้กระทำการ ที่ไม่เหมาะสมต่อบุตร ปรากฏในตอนที่พระยาวิฑูได้สอนนางอุมมาทนิตเพื่อให้ปฏิบัติต่อบุตร ดังข้อความว่า

“...อย่าถ่วงบุตราด้วยไม้ไผ่ให้กับไขปากจาสวนเอาค่านึง อย่าให้เพิ่น เห็นใจเฮาเสียเสียงละคำ ก็จึงให้คอยส่วนแจ่มคไสแท้คี่หลี...”

(๖/๔/๑)

ความว่า อย่าทำโทษบุตรด้วยไม้ให้ใช้คำพูดว่ากล่าวตักเตือน อย่าให้ผู้อื่นรู้ นิสัยเข้าใจเราทุกอย่างจึงจะเป็นการดี

จากข้อความข้างต้นเป็นคำสอนที่กล่าวถึงการทำโทษบุตรเมื่อบุตรทำผิด ผู้ที่เป็นมารดาไม่ควรใช้ไม้ตีเพื่อลงโทษบุตร ควรใช้คำพูดอธิบายด้วยเหตุผลเพื่อลดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว อันอาจนำไปสู่การแตกแยกและอาจเป็นการสร้างปมด้อยให้แก่บุตรได้ การแก้ปัญหาที่ถูกต้องดังนั้นจึงควรใช้คำพูดเพื่อเจรจาให้เหตุผลสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

คำสอนที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า วรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณจักรกumarมีคำสอนในเรื่องครอบครัวข้างต้นเป็นข้ออธิบายถึงกลวิธีการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข นับเป็นภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวอีสานในการใช้คำสอนเพื่อสอนผู้ครองเรือนและควบคุมพฤติกรรมของผู้ครองเรือน

อนึ่งมีข้อน่าสังเกตว่าคำสอนด้านครอบครัวนั้นปรากฏเฉพาะคำสอนสตรีเท่านั้น ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทสตรีในสังคมสมัยนั้นเพราะสตรีเป็นเพศแม่และเป็นเพศที่มักถูกคุกคามจากเพศชาย ดังนั้นข้อถกคำสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณจักรกumarจึงมุ่งเน้นสอนสตรีให้ปฏิบัติตนเหมาะสมตามฐานภาพ โดยสอนทั้งสตรีทั่วไป สตรีที่เป็นภรรยา และสตรีที่เป็นมารดา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านคำสอนที่มุ่งหวังให้สตรีสามารถดำรงชีวิตในสังคมสมัยนั้นได้อย่างสงบสุข

## ๒. คำสอนด้านการประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพในสังคมอีสานในอดีตนั้นโดยมากมักประกอบอาชีพเกษตรกรและค้าขาย ทั้งนี้เพราะเป็นอาชีพพื้นฐานของท้องถิ่นและมีการประกอบอาชีพข้าราชการด้วย วรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณจักรกumar ได้ถ่ายทอดคำสอนด้านการประกอบอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ดังนี้

### ๒.๑ สอนให้รู้จักขยันหมั่นเพียรต่อการประกอบอาชีพ

คำสอนนี้มุ่งเน้นให้ผู้รับสารได้นำไปเป็นแรงคิดในการทำงาน ดังตอนที่พระยาสุวรรณจักรได้สั่งสอนแก่บรรดาอำมาตย์เสนาและราษฎรเพื่อให้มีความหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ ดังข้อความว่า

“...ส่วนนี้ขอให้ขาดกิจการเอื้อนตนคือว่าอันชวนขายกระทำไสน้ำค้าขาย  
สร้างสวนเสียดเผือกมันกล้วยอ้อยบั้งพืชสัพพะสิ่งนานาอย่าให้ลอยจากสังกัดอัน  
แล...”

(๓/๑๓/๒)

ความว่า ส่วนนี้ขอให้ขาดในการงานในบ้านเรือน ให้ขยันทำไร่ทำนา  
ค้าขาย ทำเรือสวนปลูกเผือก มัน กล้วย อ้อย ฟืนฟืนอื่นๆ อย่างไม่ให้ขาด

จากคำสอนข้างต้นเป็นคำสอนที่สะท้อนถึงการดำเนินชีวิตของชาวอีสานใน  
การประกอบอาชีพ ซึ่งอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่ชาวอีสาน ได้สืบต่อกัน  
เรื่อยมา เนื้อหาคำสอนได้บอกให้มีความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินทั้งการทำไร่ทำนา  
และการค้าขายเพื่อให้เกิดผลผลิตที่สามารถเลี้ยงตนเองได้

## ๒.๒ สอนให้มีคุณธรรม

การประกอบอาชีพค้าขายที่ต้องใช้ตราขังผู้ซื้อขายต้องไม่มีพฤติกรรมถือโกง  
ด้วยการปรับแต่งหรือโกงตราขัง คำสอนนี้ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณจักรกumar  
ตอนที่พระยาสุวรรณจักรเอกราชได้สั่งสอนไพร่ฟ้าชาวเมืองเพื่อให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง  
ตั้งข้อความว่า

“...อย่าเข้าเจ้าเอาของ อย่าปองโลกด้วยตาขังแลชิงยอย อย่ามัวมาท่าน  
อย่าข่มขึงหัวอย่ากุมชิงเอาของท่าน...”

(๘/๑/๒)

ความว่า อย่าฆ่าชิงทรัพย์ผู้อื่น อย่าโกงตราขังอย่ามอมเมาหลอกลวงผู้อื่นอย่า  
ข่มเหงแย่งชิงทรัพย์ผู้อื่น

จากคำสอนข้างต้นเป็นข้อคิดที่ผู้ประกอบอาชีพค้าขายที่ต้องอาศัยตราขัง  
เป็นเครื่องมือกำหนดราคาของสินค้านั้นต้องมีคุณธรรมอย่าโกงตราขังเพราะจะทำให้เกิด  
ความเสียหายกับผู้ซื้อ คำสอนนี้มุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้มีอาชีพค้าขายให้ยึดถือ  
ปฏิบัติเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างซื่อสัตย์สุจริตสืบไป

### ๒.๓ สอนให้รู้จักเคารพต่อผู้นำ

คำสอนนี้มุ่งสอนผู้เป็นข้าราชการหรือทำงานในหน่วยงานองค์กรเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ ได้ด้วยความสุจริตและซื่อตรงในฐานะผู้ได้บังคับบัญชาต้องมีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาตนเองถือเป็นคุณธรรมที่ควรปฏิบัติเสมอ

วรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณจักรกumar ตอนที่สุวรรณจักรกumarเที่ยวป่าเพื่อล่ากวางทองแล้วเกิดพลัดหลงกับหมู่เสนาอำมาตย์ สุเชยยะเสนาผู้เป็นเสนาผู้ใหญ่จึงได้ออกติดตามหา แต่ก็ไม่พบจึงกล่าวกับบรรดานายทหารว่าควรกลับไปบอกต่อพระยาชุมพูเอกราช และขอรับพระราชอาญาแต่โดยดี ดังข้อความว่า

“...เมื่อนั้นส่วนอันว่าสุเชยยะเสนากล่าวว่า อูราเจ้าทั้งหลายหมู่เสนาตามดั่งข้าจักพิจารณาดูที่เราทั้งหลายคืนเมื่อคืนนี้เที่ยงว่าจักตาย เราทั้งหลายจักอยู่เขานอกก็ยังมีดั่งนี้อันว่าชีวิตเฮาก็จักเป็นอันสิ้นในป่าไม้ภูเขาเขาทั้งหลายจงเอากันเมื่อผู้เสือนก็เห็นหน้าลูกแลเมียเฮาเทอญ แม้นว่าตายไปกับด้วยพระยาเจ้าก็แก้วนประเสริฐกว่าอันเฮาตายในป่าไม้ที่นี้แลนา มาเฮาทั้งหลายจักเอากันออกเมื่อเทอญ...”

(๕/๔/๑)

ความว่า เมื่อนั้นสุเชยยะเสนากล่าวว่า อูราหมู่เสนาทั้งหลาย เมื่อข้าพิจารณา ดูแม้ว่าเรากลับบ้านเมืองก็ต้องตาย หากเราอยู่บนภูเขาเราก็จะมีชีวิตสิ้นแน่ ดั่งนี้เราจงกลับสู่บ้านเรือน ได้เห็นหน้าลูกเมียเราและแม้ว่าเราต้องตายด้วยอาญาของพระราชาก็ย่อมประเสริฐกว่าที่เราจะตายในป่าไม้ที่นี้

จากข้อความข้างต้นอธิบายถึงความเคารพยำเกรงอำนาจของพระราชารวมถึงการยอมรับคิดที่ตนเองไม่สามารถหาสุวรรณจักรกumarพบจึงกลับบ้านเมืองเพื่อขอรับอาญาจากพระราชานี้สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ของบุคคลที่รับราชการ ซึ่งเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพข้าราชการหรืออาชีพอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

คำสอนด้านการประกอบอาชีพได้สะท้อนถึงความต้องการบุคคลที่ประกอบอาชีพเช่นไรในสังคมสมัยนั้น เพราะเชื่อว่าบุคคลที่ประกอบอาชีพตามคำสอนข้างต้นจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ ความซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียรที่ปรากฏจากคำสอนข้างต้นจึงเป็นหัวใจในปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

### ๓. คำสอนด้านศาสนาและความเชื่อ

ศาสนาเป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคม เนื่องจากศาสนาเป็นศูนย์รวมความเชื่อความศรัทธาเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดพฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางสังคมต่าง ๆ หลากหลาย ศาสนาจึงทำหน้าที่เป็นกรอบสังคมที่คอยขัดเกลาผู้คนให้มีพฤติกรรมพึงประสงค์คำสอนด้านความเชื่อและศาสนามี ๑๑ ลักษณะ ดังนี้

#### ๓.๑ สอนให้รักษาศีล

สอนให้รักษาศีล ๕ และศีล ๘ ดังปรากฏตอนที่พระยาสุวรรณจักรเอกราชได้ให้ทานเนื้อตนเอง จากนั้นพระอินทร์ได้นำเอาเนื้อทิพย์มาคิดไว้ค้างคืนแล้วพระองค์จึงเทศนาสั่งสอนเหล่าข้าราชการบริพารและประชาชน ดังข้อความว่า

“...ส่วน ๑ อย่าให้ขาดการอันพึงธรรมจําศีล ๕ ศีล ๘ ปฏิบัติเมตตาภวานา เพื่อให้พ้นจากอวิชชาตณหาคือว่าเชือกเหล็กเส้นใหญ่อันผูกมัดคนในสงสารไว้ให้จ้องจมอยู่ในเมืองตม...”

(๗/๑๓/๑-๗/๑๓๒)

ความว่า ประการหนึ่งอย่าให้ขาดในการพึงธรรมรักษาศีล ๕ ศีล และ ๘ ปฏิบัติเมตตาภวานาเพื่อให้พ้นจากอวิชชาตณหาคือเชือกเหล็กเส้นใหญ่ผูกมัดคนไว้ในวัฏฏะสงสารให้ตกอยู่ในเมืองแห่งกิเลสตณหา

จากคำสอนข้างต้นเป็นข้อชี้แนะสั่งสอนให้ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ และศีล ๘ ตามแนวทางพุทธศาสนาซึ่งปรากฏข้ออธิบายของศีล ๕ ไว้ในตอนที่สุวรรณจักรกุมารมีอายุ ๗ ปี ท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ก็นำเครื่องราชบรรณาการมาถวายแล้วสุวรรณจักรกุมารก็ได้แสดงธรรมเทศนาเพื่อสั่งสอนให้ท้าวพระยาและเสนาอำมาตย์ได้ฟังในการรักษาศีล ๕ ดังข้อความว่า

“...ให้รักษาศีล ๕ ศีล ๘ บ่ขาด ก็สั่งสอนประชานารายฎูว์บ่ขาดคือฆ่าสัตว์ ปลักของท่าน บ่ให้โกรธชิงเอาของท่านมีต้นว่าบ่ฆ่าเจ้าเอาของแล บ่กล่าวมุสาวาทคำพลางบ่สนส่อ ให้ท่านผิดกันแล บ่ให้ดูคินน้ำเมา ๕ ประการ บ่ให้กระทำมิจจารกับด้วยเมียท่าน...”

(๑/๘/๑)

ความว่า ให้รักษาศีล ๕ ศีล ๘ อย่างขาด คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมยเอาของผู้อื่น ไม่โกรธแค้นแย่งชิงเอาของผู้อื่น เป็นต้นว่า ไม่ฆ่าซึ่งทรัพย์ไม่กล่าวคำมูสา คำโกหก คำยุยงส่อเสียดให้เกิดการทะเลาะวิวาท ไม่ดื่มน้ำเมา ไม่ประพฤติผิดต่อภรรยาผู้อื่น

การที่คนเราไม่รักษาศีลนั้นย่อมทำให้เกิดโทษต่อตนเองในภายหน้า ดังปรากฏคำสอนในตอนที่ว่าพรหมณ์เฒ่าได้มาขอเนื้อเลือดจากพระยาสุวรรณจักรเอกราช ซึ่งทำให้ข้าราชการและประชาชนเกิดความวิตกกังวลพระองค์จึงอธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดในแดนต่าง ๆ ให้ฟัง ดังข้อความว่า

“...ภิกษุทั้งหลายก็บ่ได้ทำเพ็งรักษาศีลกินทานแม่นได้เกิดในอรุปรพหมตณตัวคลึงอยู่เพียงคังหมวกไฟหมากเด้าหาหัวหาตีนบ่ได้ลงพ่องเป็นกับแดนนั้นบ่รู้อันการทำบุญให้ทานสังเป็นบุญก็บ่รู้ได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ดีเสียดาบอดหูหนวกทั้งก็ดีเป็นเบียดอ้อมคุดตะกิง บ่ได้กระทำบุญสังอันได้เกิดมาในอัสสุพรหมคลงก็บ่ได้กระทำบุญ ให้ทานอัน ๑ ได้เกิดมาในมิจจาพิฐก็บ่ได้กระทำบุญให้ทานอัน ๑ ได้เกิดในวงศาสัตว์เดียรฉานตัวน้อยใหญ่ทั้งมวล ก็บ่ได้กระทำบุญวางเทือกก็เกิดเป็นเปรตก็บ่ได้กระทำบุญให้ทานอัน ๑ ก็ได้เกิดในนารก...”

(๗/๘/๒-๓/๕/๑)

ความว่า ภิกษุทั้งหลายที่ไม่ได้เคร่งครัดรักษาศีลทาน แม่นได้เกิดในอรุปรพหมก็มีเพียงตัวคังถูกฟักถูกน้ำเต้า บางพวกก็มีเพียงเสียงสว่าง เมื่อไม่รู้ทำบุญให้ทานอันใด ก็จักได้เกิดมาเป็นคนตาบอด บ้างก็หูหนวก บ้างก็มีร่างกายอ้อมเตี้ยแคระ หากไม่ได้ทำบุญที่ทำให้กลับไปสู่อัสสุพรหมได้ดังเดิมและไม่ได้ทำบุญให้ทานก็จะได้ไปเกิดในหมู่มิจจาพิฐ หากไม่ได้กระทำบุญให้ทานก็จะได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดียรฉานตัวน้อยใหญ่ทั้งมวล หากไม่ได้กระทำบุญอีกก็จะได้ไปเกิดเป็นเปรต หากไม่ได้กระทำบุญอีกก็จะได้ไปเกิดในนารก

จากข้อความข้างต้นอธิบายให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาศีลและทำบุญให้ทานอันจะเป็นผลดีทั้งต่อตัวเองและสังคมโดยรวม

ศีล เป็นคำสอนทางพุทธศาสนา คำว่า “ศีล” นี้แปลว่า ปกติ พุทธศาสนาเชื่อว่าคนที่คนเราสามารถปฏิบัติตนตามศีลได้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นปกติซึ่งมีข้อปฏิบัติตามสถานะคือ ฆราวาสให้รักษาศีล ๕ ข้อ (พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ. ๒๕๓๕ : ๗๖-๗๘) ได้แก่

๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์
๒. เว้นจากการลักทรัพย์
๓. เว้นจากการประพฤติดิฉินในกาม
๔. เว้นจากการพูดเท็จ
๕. เว้นจากการดื่มของมึนเมา

นอกจากนี้ผู้ที่ เป็นฆราวาสเมื่อถึงวันอุโบสถก็ต้องรักษาศีล ๘ รวมทั้งผู้บวชชื่ก็ ต้องรักษาศีล ๘ นี้ ศีล ๘ มีข้อปฏิบัติ คือ

๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์
๒. เว้นจากการลักทรัพย์
๓. เว้นจากประพฤติดิฉินในกาม
๔. เว้นจากการพูดเท็จ
๕. เว้นจากการดื่มของมึนเมา
๖. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
๗. เว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการเล่นอันเป็นข้าศึก

ต่อพรหมจรรย์ เว้นจากการตัดทรงคอกไม้ ของหอม และเครื่องลูบไล้ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับ ตกแต่ง

๘. เว้นจากการนอนที่นอนอันสูงใหญ่ อ่อนนุ่มและสวยงาม  
ความเชื่อเรื่องการรักษาศีลเป็นความเชื่อที่สะท้อนภูมิปัญญาด้านคำสอนในการสร้างเจือใจในสังคมเพื่อให้นักในสังคมได้ปฏิบัติตาม โดยศีลเป็นข้อคำสอนที่จำกัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียทางสังคม เช่น การลักทรัพย์ การพูดเท็จ เป็นต้น

ดังนั้นคำสอนที่มุ่งสอนให้เชื่อเรื่องศีลจึงสะท้อนถึงการควบคุมพฤติกรรมให้ผู้คนในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก โดยมีเจือใจทางความเชื่อที่ว่าหากรักษาศีลได้แล้วจะทำให้ได้บุญและเมื่อสิ้นอายุขัยจะได้ไปเกิดในสวรรค์แต่หากไม่รักษาศีลจะได้บาปและเมื่อสิ้นอายุขัยต้องตกนรกหรือได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน



นอกจากนี้ยังพบว่าคำสอนในการรักษาศีลนั้นยังปรากฏอีกสองประเภทซึ่งไม่จัดอยู่ในศีลตามหลักกรรมวินัยหากแต่เป็นข้อปฏิบัติปลีกย่อยอื่นๆ ซึ่งผู้แต่งได้กล่าวว่าเป็นศีลเช่นกัน มี ๒ ประการคือ ปาติโมกข์สังวรศีลและธรรมจริยาศีล ในตอนที่พระยาสุวรรณจักรเอกราช ได้สั่งสอนพระยาสุวรรณคันทะในคราวที่ทรงมอบราชสมบัติให้ครอบครัวและสั่งสอนให้โอรสปฏิบัติตามหลักปาติโมกข์สังวรศีล ๘ ประการ ดังข้อความว่า

“...ประการนี้กรรมอันควรกระทำนั้นมี ๘ ประการเล่าแล คือว่า อย่าฆ่าสัตว์ ๔ ตีน ๒ ตีน ก็เป็นศีลอันหนึ่ง บ่ลักบ่ลอบบ่เอาของท่านมาเป็นของตัวก็เป็นศีล เช่นหนึ่ง บ่ทลิ่งชู้จากเมียตนก็เป็นศีลเช่นหนึ่ง ค่ำบเลี้ยวบ่เอาเหยี่ยวทูปสนสั่งให้ ผิดเถียวแตกม้างกัน ก็เป็นศีลเช่นหนึ่งแล ประการหนึ่งบ่ดูดกินน้ำเหล้าเมาเมาก็ เป็นศีลแล ประการหนึ่ง รักษาศีล ๕ ศีล ๘ บกินโภชนะอาหารทั้งหลายเมื่อวันลง ก็เป็นศีลเช่นหนึ่งแล บ่ยอดูท่านตีต้องม้องให้ร้องหลินเต้นฟ่อนขับลำลิสซังก็เป็นศีล เช่นหนึ่งแล ครั้นว่าจำศีลแล้วบ่ทักดอกไม้บ่ทาจอมน้ำมันคันระของหอมก็ได้ชื่อว่า เป็นศีลเช่นหนึ่งแล อันหนึ่งอย่าขึ้นนั่งนอนที่สูงกว่าผู้เฒ่าผู้แก่อันมีอายุยืนกว่าตัว ก็เป็นศีลเช่นหนึ่งแล อันว่าศีลทั้งหลายผู้กล่าวนี้ก็ได้ชื่อว่าปาติโมกข์สังวรศีล อันประเสริฐแลก็ควรเจ้าลูกกรักพ่อรักษาแท้แล...”

(๘/๒/๑-๘/๒/๒)

ความว่า กรรมอันควรกระทำเรียกว่า ปาติโมกข์สังวรศีล นั้นมี ๘ ประการ คือ ๑) อย่าฆ่าสัตว์สี่เท้าสองเท้า ๒) ไม่ลักลอบไม่โกหกเอาของคนอื่นมาเป็น ของตัว ๓) ไม่เล่นชู้หนีจากภรรยาตน ๔) ไม่พูดคำตลบตะแลงคำพาลงให้เกิด การทะเลาะวิวาท ๕) ไม่ดื่มน้ำเมาก็เป็นศีล ๖) ไม่รับประทานอาหารหลัง เที่ยงวัน ๗) ไม่เที่ยวดูการเล่นคนตรีลำพ่อน ๘) เมื่อสมาทานรักษาศีลแล้ว ไม่ทักดอกไม้และไม่ทาน้ำมันหอม ๙) ไม่นั่งหรือนอนสูงกว่าผู้มีอายุมากกว่าตน ศีลอันประเสริฐทั้ง ๘ ข้อนี้ควรที่ลูกกรักปฏิบัติรักษาให้ได้

จากคำสอนปาติโมกข์สังวรศีลข้างต้นพบว่าสอดคล้องกับศีลห้าและศีลแปด แต่ต่างกันตรงที่ปาติโมกข์สังวรศีลนั้นได้แยกการไม่เที่ยวดูการละเล่นและการไม่ทักดอกไม้น้ำของหอมเมื่อเวลารักษาศีลออกเป็นคนละข้อ แต่ในศีล ๘ นั้นรวมเป็นข้อเดียวกันและ ในข้อที่ ๘ ของปาติโมกข์สังวรศีลนั้นกล่าวถึงการนั่งนอนว่าอย่าให้สูงกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่าตนเองแต่ในศีล ๘ ข้อที่ ๘ กล่าวว่าย่านอนในที่นอนอันสูงใหญ่หรูหรา

ประการต่อมาพบว่ามีคำสอนที่ชื่อว่า ธรรมจริยาศีล ปราภฏกอนพระยาสุวรรณจักรเอกราชได้ตั้งสอน โอรสคือพระยาสุวรรณคันทะตอนที่ทรงมอบ ราชสมบัติให้ครอบครองและตั้งสอนให้โอรสปฏิบัติตาม ดังข้อความว่า

“...ประการหนึ่งวัตรทั้งหลายอันควรกระทำเคารพอย่าให้บริสุทธิแก่ศีล ๑๐ จำพวก คือว่า เคารพยังพระพุทธเจ้าก็เป็นศีลเช่นอันหนึ่ง เคารพยังพระธรรมก็เป็นศีลเช่นหนึ่ง เคารพยังพระสงฆ์ก็เป็นศีลเช่นหนึ่ง เคารพฟังครูบาอาจารย์ก็เป็นศีลเช่นหนึ่ง เคารพยังพ่อแม่ก็เป็นศีลเช่นหนึ่ง เคารพยังผู้เฒ่าผู้แก่อันมีอายุยืนกว่าตนก็เป็นศีลเช่นหนึ่ง เคารพมิตรสหายก็เป็นศีลเช่นหนึ่ง ศิวเมียบเคารพยังกันก็เป็นศีลเช่นหนึ่ง เคารพยำยังปู่ย่าตาทายป้าอาอาวลุงก็เป็นศีลเช่นหนึ่ง พี่น้องยากันก็เป็นศีลเช่นหนึ่งแล อันว่าทั้งหลายผู้ซึ่งว่าธรรมจริยาศีลแล...”

(๘/๑/๒-๘/๒/๑)

ความว่า ประการหนึ่งข้อปฏิบัติทั้งหลายอันควรกระทำเคารพยำเกรงให้บริสุทธิ เรียกว่า อาธรรมจริยาศีลแล มี ๑๐ ข้อ คือ ๑) เคารพพระพุทธเจ้า ๒) เคารพพระธรรม ๓) เคารพพระสงฆ์ ๔) เคารพยังครูบาอาจารย์ ๕) เคารพพ่อแม่ ๖) เคารพยังผู้เฒ่าผู้แก่อันมีอายุมากกว่าตน ๗) เคารพมิตรสหาย ๘) ศิวเมียบเคารพยังกัน ๙) เคารพยำเกรงยังปู่ย่าตาทายญาติพี่น้อง ๑๐) พี่น้องเคารพกัน

จากคำสอนข้างต้นพบว่า อาธรรมจริยาศีล เป็นคำสอนที่เน้นให้เคารพบูชาบุคคลต่าง ๆ ที่ควรบูชา ซึ่งการบูชามนุษย์ที่ควรบูชานั้นปรากฏในหลักธรรมข้อที่ว่า มงคลสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการอธิบายการปฏิบัติที่เป็นมงคล ๓๘ ประการ โดยมีความเชื่อว่าหากผู้ใดสามารถปฏิบัติตามคำสอนทั้ง ๓๘ ประการในมงคลสูตรได้จะสามารถปฏิบัติตนเพื่อบรรลุพระนิพพานได้ง่ายขึ้น (พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ. ๒๕๓๕ : ๕-๑๑) อาธรรมจริยาศีล มีเนื้อตรงกับมงคลสูตรในวรรคที่ว่า บูชา จะ บูชานิยามัง หมายถึง บูชามนุษย์ที่ควรบูชา ดังนั้นคำสอนอาธรรมจริยาศีลจึงเป็นข้ออธิบายวรรคที่กล่าวว่ามีมนุษย์ที่ควรบูชาซึ่งผู้แต่งได้แต่งคำสอนขึ้นมาเพื่อสอนให้ผู้คนได้รู้จักเคารพยำเกรงบุคคลต่าง ๆ อันเป็น ข้อปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า วรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณจักรกumarปรากฏคำสอนเรื่องการรักษาศีล สะท้อนถึงการวางกรอบในการปฏิบัติทางสังคมเพื่อให้เกิดความสุข

สงบ เป็นภูมิปัญญาในการจัดการพฤติกรรมของคนในสังคม โดยเชื่อว่าหากพระสงฆ์สามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้แล้วจะทำให้บรรลुरुธรรม และยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาในการปฏิบัติตนโดยกล่าวได้ว่า พระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของสังคม หากพระสงฆ์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามสมณสาธูปแล้วก็อาจทำให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมความศรัทธาและไม่เชื่อถือในถ้อยคำสั่งสอนได้อันจะส่งผลให้สังคมเกิดความวุ่นวายได้ ศีลจึงมีบทบาทต่อพระสงฆ์ในแง่การเป็นวินัยที่ต้องปฏิบัติ เป็นแนวทางให้พุทธศาสนิกชนเชื่อถือและปฏิบัติตาม และเชื่อว่าหากประชาชนสามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้จะได้บุญและได้ขึ้นสวรรค์เมื่อสิ้นอายุขัยตามเงื่อนไขทางความเชื่อที่สร้างไว้ การรักษาศีลของประชาชนยังเป็นภูมิปัญญาในการควบคุมพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

### ๓.๒ สอนไม่ให้ทำบาป

การทำบาปเป็นการทำให้ตนและคนในสังคมได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นการไม่ทำบาปจึงทำให้ตนเองและสังคม เกิดความสุขสงบ คำสอนนี้ปรากฏในเนื้อเรื่องตอนพระยาสุวรรณฉกรเอกราชได้ให้ทานเนื้อ ขาและเลือดของตนเอง ให้แก่พราหมณ์แล้วพระองค์ก็เทศนาสั่งสอนประชาชน ดังข้อความว่า

“...ประการหนึ่ง เล่าท่านทั้งหลายอย่าได้กระทำความอันปดืคือมิฉชาติฐิ  
อันเป็นอันตายมักฉิบหายภวชาตินี้แล ภวชาติหน้ำนันเทอญ...”

(๓/๑๓/๒-๓/๑๔/๑)

ความว่า ประการหนึ่งท่านทั้งหลายอย่าได้กระทำความอันปดื คือ มิฉชาติฐิ  
อันเป็นอันตายจะฆ่าให้ ฉิบหายในชาตินี้แลชาติหน้ำนัน

“...ท่านทั้งหลายพึงละเสียยังการบาปคือว่าอย่าฆ่าสัตว์ช่วงเลี้ยงช่วงฉิมฉิว  
ควายเป็นเค้าเป็นฉ้วน ๒ อันคำเมืองนุคคผลุใดแลฆ่าดังนั้นเทียบยอมฉิบหาย  
แล...”

(๓/๑๔/๑)

ความว่า ท่านทั้งหลายพึงละเสียยังการบาปคือว่าอย่าฆ่าสัตว์ที่ตนเลี้ยงฉิมฉิว  
ควายเป็นต้นหากนุคคผลุใดทำการฆ่าดังนี้ยอมฉักฉิบหาย

จากคำสอนข้างต้น เป็นคำสอนที่มุ่งเน้นไม่ให้ทำบาปที่เป็นข้อหลักข้อแรก  
ในข้อปฏิบัติทางศาสนาที่เรียกว่า ศีลนั้นได้สอนให้ผู้คนอย่ากระทำการฆ่าสัตว์ คำสอนนี้

สะท้อนถึงความมีเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตและสะท้อนถึงความเป็นผู้มีจิตใจ โอบอ้อมอารีของผู้สามารถปฏิบัติตนในการไม่ทำบาปได้

นอกจากนี้ยังพบว่า มีคำสอนที่มุ่งให้ปฏิบัติตามคำสอนทางพุทธศาสนา เพื่อให้หลุดพ้นจากการทำบาปและพ้นจากการเวียนว่ายในวัฏฏะสงสาร ปรากฏในตอนที่ พระยาสุวรรณจักรเอกราชได้ให้ทานเนื้อ ขาและเลือดตนเองให้แก่พราหมณ์แล้วเทศนา สั่งสอนผู้คน ดังข้อความว่า

“...ท่านทั้งหลายหนุ่มแก่ก็จงพากันเข้าไปรักษาเอาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณแลทาน คือถวาทานอันจักให้พลัดจากสงสารถึงฝั่งกำหนดนิพพาน ให้มีอภัยพิภพอภัยสงสารนี้คือเท่าอายุแห่งตนเทอญ แม้นคงรื้อก็ยังคงจักได้พ้นจากทุกข์ ในวัฏฏะสงสารแก่สูท่านทั้งหลายบ่อย่าชะแล...”

(๓/๑๔/๒)

ความว่า ท่านทั้งหลายทั้งหนุ่มชราที่จงพากันระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณแลทาน คือ ถวาทาน อันเป็นเหตุให้หลุดจากวัฏฏะสงสารสามารถถึง นิพพาน ให้เป็นที่พึงเช่นนี้แล้วตราบเท่าอายุตนเองเทอญ แม้นเป็นดังกล่าวมาก็จักได้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารแก่ท่านทั้งหลายคั้งนั้นแล

จากข้อความข้างต้นเป็นคำสอนที่อธิบายถึงปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนาว่า ให้เข้าใจและถึงพร้อมด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้นั้นจะทำให้ ผู้ปฏิบัติตนนั้นสามารถบรรลุนิพพานได้ คือ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ คำสอนนี้เป็นข้อยึดถือปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนที่ควรยึดถือสืบต่อกันเรื่อยไป

### ๓.๓ สอนให้ทาน

วรรณกรรมอีสานเรื่อง สุวรรณจักรกumar มีปรากฏคำสอนเรื่องการให้ทาน ตอนที่พระยาสุวรรณจักรเอกราชให้ทานเนื้อเลือดของตนแก่พราหมณ์ซึ่งเป็นพระอินทร์ แปลงกายมาขอเนื้อเลือด จากนั้นพระอินทร์ก็นำเอายาทิพย์มาทาที่ปากแผลและเอาเนื้อทิพย์ มาปิดปากแผลให้หายแลดูสวยงามเหมือนไม่ถูกเดือนและสวยงามมากกว่าเดิม ทั้งนี้ในขณะที่ พระอินทร์กระทำการนั้น ได้แสดงฤทธิ์ล่องหนไม่ให้ใครเห็น ส่วนพระยาสุวรรณจักรเอกราช ก็ทรงสั่งสอนให้ทราบถึงผลบุญจากการให้ทานแก่โอรส เสนาอำมาตย์และบุคคลทั่วไป ดังข้อความว่า

“...นี่อย่าให้ขาดการบุญคือทำให้ท่านอันยิ่งเขาะขอคของโอยทานอันเป็นข้าว  
ในไถ่ข้าวในลงไปกินหนทางยามมรณาไปสูโลกภยหน้านั้นแล...”

(๓/๑๓/๑)

ความว่า ประการหนึ่ง อย่าให้ขาดการทำบุญคือว่าการให้ทานอันยิ่งชวดแม่  
จะมีน้อย เพราะของที่ทานนั้นจะเป็นห่อข้าวเอาไว้รับประทานเมื่อเดินทาง ไปสู่  
โลกหน้าหลังกความตายนั้นแล

จากคำสอนข้างต้น กล่าวถึงการให้ทานแลผลเหตุของการให้ทานว่าเป็น  
การสร้างบุญกุศล เนื้อความบางตอนของสุวรรณจักรกumarมีการแสดงการให้ทานของ  
ตัวละคร เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้รับสารยึดถือเป็นแนวทางดังจะเห็น ได้จากการให้ทาน  
อันยิ่งชวดของพระยาสุวรรณจักรเอกราชที่ให้ทานด้วยเลือดไข่มัน เมื่อ ขาและดวงตาของตน  
โดยการเชือดและควักให้ในขณะที่พระยาสุวรรณจักรเอกราชมีชีวิตอยู่ซึ่งหา ได้มีความอาลัย  
ในอวัยวะและแสดงอาการเจ็บปวดแต่ประการใด แสดงถึงความเค็ดเดี่ยวในการให้ทาน  
ดังข้อความว่า

“...ที่นั่น บูรมโพธิสัตว์เจ้าก็ถือเอาดาบสีคันไชยด้ามแก้วด้วยมือขวาแล้ว  
มาปาดยังขึ้นแห่งตาก็เอาใส่ในภาชนะไต่คำอันอินทราสักกะพราหมณ์เอานั้นแล  
บูรมโพธิสัตว์เจ้าก็ฆ่าปาดยังขาทั้ง ๒ กำออกให้เป็นทานแก่อินทราสักกะ  
พราหมณ์ก็มีแล ส่วนอันว่าถองแฉวเลือดแห่งมหาสัตว์เจ้าก็ไหลตกในไต่คำ  
อันนั้นเต็มแล้ว อินทราสักกะพราหมณ์ก็กล่าวซึ่งมหาราชเจ้าว่า เทว ข้าแต่  
มหาราชเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้เต็มไต่คำแล้วขอพระราชเจ้าจงอย่าได้ปาดเทอญ...”

(๓/๑๐/๑)

ความว่า เมื่อนั้น พระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็เอาพระขรรค์สีคันไชย เนื้อนื้อ  
ตนเองก็เอาใส่ถาดทองคำอันพระอินทร์ในร่างพราหมณ์นั้นเอามา แล้ว  
พระบรมโพธิสัตว์ก็เลื่อนเอาขาทั้งสองข้างให้เป็นทานแก่พระอินทร์นั้น อันว่า  
เลือดแห่งพระมหาสัตว์ก็ไหลตกในถาดทองคำนั้นจนเต็มแล้วพระอินทร์จึงพูด  
พระมหาสัตว์ว่า ข้าพเจ้าได้เต็มถาดทองคำแล้วขอพระราชเจ้าจงอย่าได้เลื่อน  
อีกเทอญ

จากข้อความข้างต้น เป็นการแสดงความความเค็ดเคียวในการให้ทานของ พระยาสุวรรณจักรเอกราชซึ่งเชือดเนื้อ ขาและเลือดออกให้เป็นทานบารมีเนื้อความนี้จึงเป็น คำสอนที่มุ่งให้ผู้รับสาร ได้เล็งเห็นถึงความเค็ดเคียวของพระ โพธิสัตว์และน้อมนำเอา ความเค็ดเคียวนั้นเป็นแนวทาง แต่มิได้หมายความว่าให้กระทำเช่นนั้น เพราะเนื้อความ ข้างต้นนั้นเป็นกุศโลบายที่จะให้ผู้อ่านผู้ฟังเกิดความฮึกเหิมในการให้ทาน โดยมิเกิด ความอาลัยเสียสละสิ่งของในการให้ทาน

การให้ทานของพระยาสุวรรณจักรเอกราชนั้นยังปรากฏอีกครั้งเมื่อพระอินทร์ ได้แปลงกายเป็นพระยายักษ์มาขอเอาดวงตาทั้งสองของพระองค์เพื่อรับประทาน พระยา สุวรรณจักรเอกราชก็ฉวยให้พระยายักษ์ตนนั้น ดังข้อความว่า

“...ในเมื่อบูรณ โพธิสัตว์เจ้าตั้งคำปณิธานปรารถนาแล้วดังนั้นก็นิ้วมือแห่งตน จากเอาหน้าตาทั้งคู่มาตั้งไว้เหนือมือแห่งตนแล้วก็สูงอับหามหายักษ์ผู้นั้นมาอับ เอาตาทั้งคู่หันแลที่นั่น อัจฉรย์ทั้งหลายเกลื่อนก้องเป็นดั่งว่าแผ่นดินฮ้องแล คอยครางก็มีวันนั้น...”

(๗/๑๖/๒-๗/๑๗/๑)

ความว่า ในเมื่อพระบรมโพธิสัตว์เจ้าตั้งคำปณิธานแล้วดังนี้ ก็เอานิ้วมือ ตนเองฉวยเอาหน้าตาทั้งคู่มาแล้วก็เรียกหามหายักษ์ผู้นั้นมารับเอานัยน์ตาทั้งคู่ นั้น แล ที่นั่นก็เกิดอัจฉรย์ทั้งหลายเสียงดังก้องเป็นดั่งว่าแผ่นดินร้องเสียงคังแลภูเขา ส่งเสียงคราง

จากข้อความข้างต้นเป็นการแสดงการให้ทานนัยน์ตาของพระยาสุวรรณจักร แก่พระยายักษ์ซึ่งเป็นพระอินทร์แปลงกายมา การทานดังกล่าวเป็นครั้งที่สองที่แสดงถึง การให้ทานอันยิ่งใหญ่ด้วยร่างกายของตนเอง เนื้อเรื่องตอนนี้เป็นกุศโลบายสอนให้บุคคล ทั้งหลายรู้จักการให้ทาน เป็นที่น่าสังเกตว่าการให้ทานอวัยวะและเลือดของพระยา สุวรรณจักรเอกราชนั้น สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่มีการบริจาคร่างกาย อวัยวะ เลือด เพื่อให้ หน่วยงานทางการแพทย์นำไปศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์และ การรักษาประชาชน ตลอดจนนำเอาอวัยวะและเลือดไปรักษาผู้ป่วยอันเป็นส่วนสำคัญที่ สามารถช่วยยื้อชีวิตมนุษย์จากโรคร้ายต่าง ๆ และเป็นการสร้างกุศลอีกด้วย

คำสอนเรื่องการให้ทานนี้มีความเชื่อมาจากคำสอนทางพุทธศาสนาที่กล่าวว่าการให้ทาน คือ การให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนโดยหมายให้ผู้ได้รับได้พ้นจากทุกข์

แบ่งออกเป็น ๓ อย่าง ได้แก่ (พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ. ๒๕๓๕ : ๑๒๖-๑๓๓)

๑. อามิสทาน คือ การให้วัตถุ สิ่งของ หรือเงินเป็นทาน
๒. ธรรมทาน คือ การสอนให้ธรรมะเป็นความรู้เป็นทาน
๓. อภัยทาน คือ การให้ทานที่เป็นความเมตตาให้อภัยในสิ่งที่คนอื่น

ทำไมดีกับเราไม่จองเวรหรือพยาบาท

การให้ทานที่ถือว่าเป็นความดีและการทำทานที่ได้บุญมากนั้นจะประกอบด้วย

ปัจจัย ๓ ประการ ได้แก่

๑. วัตถุบริสุทธฺ์ คือ เป็นของที่ได้มาโดยสุจริต ไม่ได้ไปยักยอกมา

โกงมาหรือได้มาด้วยวิธีแบบขล

๒. เจตนาบริสุทธฺ์ คือ มีจิตยินดี ผ่องใสเบิกบาน ไม่รู้สึกเสียดายสิ่งที่ให้ตั้งแต่ก่อนให้ขณะให้ และหลังให้

๓. บุคคลบริสุทธฺ์ คือ ให้แก่ผู้รับที่มีศีลธรรม ตัวผู้ให้เองก็ต้องมีศีลที่บริสุทธฺ์

จากคำสอนที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสะท้อนให้เห็นว่า สุวรรณจักรกumarมีบทบาทในการสอนให้ผู้คนรู้จักการให้ทานอันเป็นหนทางในการกำจัดความตระหนี่และเป็นการสร้างกุศล นอกจากนี้ยังเป็นข้อพิสูจน์ว่าคำสอนการให้ทานในเรื่องสุวรรณจักรกumarนั้นเป็นคำสอนที่สอดคล้องกับทุกยุคสมัย โดยเฉพาะเรื่องการบริจาคร่างกายและอวัยวะนั้นก็เป็นการยืนยันว่าคำสอนนี้มีแนวคิดที่ล้ำสมัยกว่ายุคที่สร้างสรรค์วัฒนธรรม

#### ๓.๔ สอนให้มีสติและละกิเลส

พุทธศาสนาเชื่อว่าผู้ที่พ้นทุกข์นั้นต้องเป็นผู้ที่ละกิเลสเข้าสู่พุทธภูมิที่เรียกว่านิพพาน อันเป็นความหวังสูงสุดในศาสนา คำสอนนี้ปรากฏในตอนแรกที่พระยาสุวรรณจักรเอกราชได้ให้ทานเนื้อ เขา เลือดของคนแก่พราหมณ์แล้วก็ทรงเทศนาสั่งสอนไพร่ฟ้าให้เป็นผู้มีสติและค้นหาหนทางเข้าสู่พระนิพพาน ดังข้อความว่า

“...จึงได้ชวนชววยให้มีผญารู้พิจารณาหากิจจะทั้งมวลอันควรกระทำตนผู้เลวรู้ห้องหับยังคำอัน ใจ ๆ บให้เสียดสติสักเทื่อให้ได้มีสติเสมอตั้งรู้จักว่าอันนี้เป็นโทษในสงสารบให้วิชาตนหากเกิดได้ในตนรู้ถึงเห็นต้นทางนิพพานเจ้าใจๆ แล้วจึงได้กระทำบุญอันประเสริฐกเขตไว้กับตนมีผญาอันมาก มิกคา ปรรณนาเอาผล ๓

สิ่งให้ได้ถึงเวียงแก้วคือว่านิพพานสิ่งเดียวแล...”

(๓/๑๒/๒)

ความว่า ควรที่เราชวนขวยศึกษาเรียนรู้ให้เกิดปัญญารู้พิจารณาและมีสติ ระลึกชอบอยู่เสมอ และพึงเข้าใจถึงโทษของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร อันเป็นข้อขัดขวางไม่ให้เราหลุดพ้นจากกิเลสเข้าสู่พระนิพพาน ดังนั้นจึงต้อง หมั่นทำบุญรักษาศีลธรรมอันจะส่งเสริมให้เราเกิดปัญญาที่จะนำเราสมปรารถนา ในพระนิพพาน

จากข้อความข้างต้นเป็นข้อคำสอนที่ชี้แนะให้ทำบุญและรู้จักการแสวงหา ปัญญา คือ ความรู้อันประเสริฐและให้มีสติมั่นคงอยู่เสมอซึ่งจะสามารถนำพาตนเองหลุดพ้น เข้าสู่พุทธภูมิที่เรียกว่า นิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนา คำสอนนี้สะท้อน ความต้องการหลุดพ้นสู่ความเป็นนิรันดรตามความเชื่อศรัทธาในศาสนาของตนเอง

### ๓.๕ สอนให้เชื่อและเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณจักรกumar สอนให้เชื่อและเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่

#### ๓.๕.๑ สอนให้เชื่อเรื่องผี

คำสอนที่มุ่งเน้นให้เชื่อเรื่องผีนั้นปรากฏตอนที่พระยาสุวรรณจักรเอกราช ได้สั่งสอนผู้คนตอนที่พระองค์ได้ให้ทานเนื้อ ขาและเลือดของตนเองให้แก่พราหมณ์และ พระองค์ก็เทศนาสั่งสอนประชาชน ดังข้อความว่า

“...ให้เลี้ยงมีหมูหมาเป็ด ไก่ เล้าหมูหน้ายผีเสื้อบ้านเสื้อเมืองผีเรือนผีโฮ่ผีนา แลละเสียดขังอันบคินันแล้ว...”

(๓/๑๔/๑)

ความว่า ให้เลี้ยงดูมีคินันว่าหมู หมา เป็ด ไก่ ม้า ผีเสื้อบ้าน ผีเสื้อเมือง ผีเรือน ผีไร่ ผีนา และละพุดกิจกรรมอันไม่คินันเสียด

จากตัวอย่างข้างต้นพบว่ามีกรกล่าวถึงผี อันเป็นความเชื่อของชาวอีสาน มีจำนวน ๔ ชนิด คือ

- ๑) ผีเสื้อบ้าน คือ วิญญาณผู้ตายในเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของตนเอง
- ๒) ผีเสื้อเมือง คือ ผีที่รักษาเมือง บ้างก็เรียกว่าเจ้าพ่อหลักเมือง



๓) ผีเฮี้ยน คือ ผีที่ดูแลรักษาบ้านเรือนของมนุษย์ บ้างก็เรียกว่า ผีบ้านผีเรือน

๔) ผีโรผีนา คือ ผีที่เฝ้าดูแลไร่นา ผู้ที่ทำไร่นาก่อนลงมือทำต้อง เลี้ยงผีก่อนถ้าไม่เลี้ยงก็จะทำให้ผลผลิตในปีนั้น ๆ ไม่ดี

คนในสมัยก่อนมีความเชื่อเรื่องผี บุญยงค์ เกศเทศ (๒๕๔๐ : ๓๐-๓๑) กล่าวไว้ว่า ตั้งแต่ถือกำเนิดอยู่ในท้องจนคลอดออกมาเจริญเติบโตจนสิ้นอายุขัย จะมีผีมาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเสมอดังที่มีบันทึกในเรื่องราววรรณคดีเรื่องต่าง ๆ ในอดีต ความเชื่อผีของชาวอีสานก็สะท้อนถึงการเคารพนับถือผีบางสิ่งที่ไร้รูป โดยมีความเชื่อถืออำนาจและคุณวิเศษของผีจนเกิดเป็นจารีตในการยึดถือปฏิบัติเพื่อปฏิบัติตน ให้ผีพอใจและไม่ละเมิดข้อห้ามที่ผีกล่าวไว้โดยผ่านพ่อจ้ำหรือผู้ถือวิญญาณในชุมชน ถ้าละเมิดข้อห้ามเหล่านั้นเชื่อว่าจะให้ผีไม่พอใจที่เรียกว่า “ผัดผี” ต้องมีการจัดเครื่องบัตร์พลี เพื่อขอขมา แต่หากมองในแง่ของภูมิปัญญาแล้วผีเป็นเงื่อนไขทางสังคมที่สร้างขึ้น โดยเอา ความเชื่อเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคมให้ดำเนินได้อย่างปกติสุข ในวรรณกรรม อีสานเรื่องสุวรรณจักรกฤตุมาร ได้มีการกล่าวสอนให้เชื่อถือและปฏิบัติตนให้เป็นที่พอใจของผี ซึ่งสะท้อนการแสดงความเคารพต่อสถานที่ที่จะทำกิจกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้คนละอายต่อ การทำบาปและเกรงกลัวต่อการทำผิดศีลธรรม คำสอนให้เชื่อเรื่องผีจึงเป็นภูมิปัญญาที่ใช้ใน การโน้มน้าวให้ผู้คนมีความประพฤติที่ดีงาม

### ๓.๕.๑ สอนให้เชื่อเรื่องเทวดา

คำสอนนี้มุ่งสอนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องเทวดาเป็นสร้างเงื่อนไขว่า หากทำงานดีหรือปฏิบัติตนดีเทวดาย่อมจะคุ้มครองและอวยพรให้ ดังคำสอนของพระยา สุวรรณจักรเอกราชได้สอนประชาชน ดังข้อความว่า

“...อัน ๑ พิจารณาหากิจจะทั้งมวลพึงกระทำตนให้หมดใจงามดีด้วยอันชำระ กวาดแผ้วบ้านเรือนที่อยู่ทีกินใจดี เทวดาตนก็ดีจึงมารักษาบ้านเรือนที่อยู่แห่ง ตนแล...”

(๓/๑๓/๒)

ความว่า อนึ่งพิจารณากิจทั้งมวลพึงกระทำให้เรียบร้อยดีงาม ทั้งการกวาด ชำระล้างบ้านเรือนที่อยู่ที่อยู่อาศัยให้สะอาดดี เทวดาก็จะมารักษาบ้านเรือนที่อยู่ แห่งตน

“...จักรวาลแก่นุคคลหญิงชายทั้งหลายในโลก ประการเพ็ญให้ชำระเนื้อตนให้  
บริสุทธิ์แล้วแลเมตตาภาวนาจำศีลก็จึงบริสุทธิ์แล...”

(๗/๑๓/๒)

ความว่า ควรที่หญิงชายทั้งหลายในโลกควรชำระร่างกายให้สะอาดแล้วจึง  
ภาวนาศีลสมาธิก็จึงจะบริสุทธิ์ด้วยการภาวนา

จากข้อความข้างต้นเป็นการสอนให้รู้จากการปิดกวาดบ้านเรือน โดยแฝง  
ความเชื่อว่า หากทำให้บ้านเรือนสะอาดแล้วเทวดาจะอวยพรให้เจริญรุ่งเรือง ในการปิดกวาด  
บ้านเรือนนั้นมีนัยสำคัญสองประการ คือ ประการแรกสอนให้รู้จักทำความสะอาดบ้านเรือนที่  
อยู่อาศัยเพื่อให้สะอาดและสามารถอยู่อาศัยได้ดี ประการต่อมาสอนให้รู้จักทำความสะอาด  
เรือนกายตน คือ การชำระล้างทั้งกายและใจโดยการเจริญภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้ง  
นั่นเอง ความเชื่อเรื่องเทวดาจึงเป็นเงื่อนไขทางสังคมที่สะท้อนภูมิปัญญาการใช้ความเชื่อถือ  
สร้างกุศลโลบายให้ผู้คนรักษาความสะอาดปิดกวาดบ้านเรือนซึ่งหากทำเช่นนี้ บ้านเรือน  
ก็จะปราศจากฝุ่นละอองทำให้คนเราได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ย่อมมีผลดีต่อกระบวนการคิด  
ของสมองและสุขภาพร่างกาย ความเชื่อเรื่องเทวดาในเรื่องสุวรรณจักรกumarจึงมีคุณค่า  
ทั้งแง่ความเชื่อและภูมิปัญญาการสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อีกด้วย

### ๓.๖ สอนไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่น

คำสอนนี้กล่าวถึงพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ คือ การไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันจะทำให้  
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ปรากฏในตอนที่พระยาสุวรรณจักเอกราช  
ได้ให้ทานเนื้อ ขา และเลือดของตนแก่พราหมณ์แล้วเทศนาสั่งสอนประชาชนดังข้อความว่า

“...อัน ๑ อย่าให้เบียดเบียนหิงสาธารผู้อื่นแลอัน ๑ พิจารณาหากิจจะทั้งมวล  
เพ็งกระทำตนให้หมดใจสงามดีด้วยอันชำระกวาดแผ้วบ้านเรือนที่อยู่ถิ่นให้ดี...”

(๗/๑๓/๒)

ความว่า อนึ่งอย่าเบียดเบียนทำหยาบช้าแก่ผู้อื่น ประการหนึ่งให้รู้จักปิดกวาด  
บ้านเรือนตนให้สะอาดหน้าอยู่อาศัย

จากข้อความข้างต้นกล่าวคือการเบียดเบียนผู้อื่นย่อมเป็นการสร้างความ  
เดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและสังคม ภูมิปัญญาคำสอนนี้จึงอาศัยความเชื่อทางศาสนาเพื่อให้  
ประชาชนที่นับถือศาสนาไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่น โดยสร้างเงื่อนไขว่าหากไม่ไปเบียดเบียน

ผู้อื่นแล้วจะได้บุญกุศลและยังทำให้สังคมยังได้รับความสงบสุข ปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ในสังคมอันจะทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ดียิ่งขึ้น

### ๓.๗ สอนให้เป็นผู้มีเมตตาและมีสติ

คำสอนนี้กล่าวสอนให้ผู้อ่านผู้ฟังประพุดิตตนเป็นคนมีเมตตาต่อผู้อื่น ซึ่งอาจนำความสุขสันติมาสู่ตนเองได้และสอนให้มีสติ คือ ความระลึกรอบอ้อมอยู่เสมอ คำสอนนี้ปรากฏในตอนที่พระยาสุวรรณจักรเอกราชได้ให้ทานเนื้อและขาของตนให้แก่พราหมณ์แล้วเทศนาสั่งสอนประชาชน ดังข้อความว่า

“...อันหนึ่งให้มีเมตตาซึ่งกันไปมาอย่าขาดอย่าลอยเสียดินดีก็จึงอาจจักเอาตนพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารแลอบายภูมิทั้ง ๔ มีนรกเป็นต้นนั้นแล...”

(๗/๑๔/๒)

ความว่า อันหนึ่งให้มีเมตตาซึ่งกันไปมาอย่าได้ขาด อย่าละเสียดินดีทั้งนี้ ก็จะเป็นการเอาตนพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารแลอบายภูมิทั้ง ๔ มีนรกเป็นต้น

จากข้อความข้างต้น เป็นคำสอนให้เป็นคนมีเมตตาซึ่งกันและกันและมีสติสมาธิชอบอยู่เสมอกล่าวคือความเมตตาเป็นพื้นฐานของการบำเพ็ญภาวนา เมื่อเรามีเมตตาเป็นอารมณ์และสามารถดำรงสติสมาธิได้ดีแล้วก็จะสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดและพ้นจากอบายภูมิทั้ง ๔ ไม่ไปเกิดในภูมิชั่วทั้ง ๔ คือ นรก เปรต อสุรกายและเดิยรณาน

### ๓.๘ สอนให้เข้าใจถึงการมีอายุสั้นยาวของมนุษย์

คำสอนนี้กล่าวถึงสาเหตุของการมีอายุยืนยาวและการมีอายุสั้นของมนุษย์ คำสอนนี้ปรากฏเป็นลักษณะการถามตอบระหว่างพระอินทร์และพระยาสุวรรณจักรโพธิสัตว์ในตอนที่พระอินทร์นำเอาปัญหาจากพระยาเวสสุวัณอันเป็นหนึ่งในสี่ท้าวจตุโลกบาลที่รักษาทิศทั้งสี่ในมนุษย์โลกมาถามต่อพระยาสุวรรณจักร ดังข้อความว่า

“...ในกาลนั้น ส่วนอันว่าบุรมโพธิสัตว์เจ้าก็จึงกล่าวว่าบุคคลหญิงชายทั้งหลายถ้าเลิศ ย่อมเกิดมาในสงสารอันนี้จักเสมอกันก็บ่หอนมีแลดังหรือ ข้ากล่าวทั้งหลายว่าดังนั้นจาแต่ส่วนอันว่าบุคคลหญิงชายทั้งหลายก็ต่างกันด้วยบุญสมภารปางพองก็ได้กัตตาทิการมามากในชาติอันแล้วเมื่อก่อนบ่ให้ผูกพ่อนาคาคาก็จะมี

อายุยืนยวนั้นยวดลวดหาพาธิบได้สักอันแก่บุคคลทั้งหลายฝูงนั้นเพื่อหันแล  
 บุคคลหญิงชายทั้งหลายฝูงมีอายุอันสั้นอันหมิ่นนาเขาก็บได้กัตตาทิการกระทำ  
 อันถ้อยข้าสาโหดหนักหนาอันว่าปัญญาสิกขาบท ทั้งศีล ๕ ก็บ่ห่อนว่าจักได้  
 รักษาอันหนึ่งกรรมเทศนาแห่งพระเจ้าก็บ่ห่อน ได้ฟังเสียงแล แม่นว่าเขาได้ฟัง  
 กรรมพระพุทธเจ้าก็บ่เข้าใจเสียงแท้แล ส่วนบุคคลหญิงชายทั้งหลายฝูงนั้นเข้าเกิด  
 มาในชาติอันก็คี่ก็เที่ยวยอมมีอายุอันสั้นอันหมิ่นมีกลิ่นคันระบ่คี่เพื่อหันแล  
 ส่วนว่าบุคคลหญิงชายทั้งหลายฝูงใดมีรูปโสมตนมพรรณวรรณอันงามนั้นก็ด้วยเดช  
 อันเขาได้รักษาศีล ๕ ศีล ๘ ก็แกวคไวกัตตนบ่ให้ขาดก็จึงมีอุปอันงามขนาดดูงาม  
 ก็หากด้วยบุญสมภารอันเขาได้รักษาศีลฟังกรรมบุญกรรมอันนั้นมาค้าชูช่วยก็จึงมี  
 อายุอันบ่ถ้อยยืนยวนเพื่อหันแล ข้าแต่เจ้ากูส่วนว่าบุคคลหญิงชายทั้งหลายอันผาย  
 ษ้ายอันก็ด้วยบาปกรรมอันบ่ได้กระทำบุญเสียงนั้นมักกระทำอันถ้อยบ่ผู้รักษาศีล  
 ฟังกรรมคำสอนแห่งบัณฑิตและนักปราชญ์ทั้งหลาย เขาก็บ่ผู้ชวนช่วยเข้าไปฟัง  
 สักเพื่อแล ประการหนึ่งก็บ่ผู้อุปฐากรักษาครูบาอาจารย์แลพ่อแม่ แม่นว่าเขาเกิด  
 มาแต่ภาวะชาติอันใดก็คี่ก็ทรงว่ามีรูปอันร่างษ้ายมีกลิ่นระเนือตนแลปากก็เที่ยวยอม  
 เหม็นลวดเป็นคนหาบุญสมภารบ่ได้ก็สอยเพื่อว่าเขาบ่ได้กระทำบุญมาแต่ภายหลัง  
 เมื่อก่อนก็ด้วยวิบาก อันเขาได้ยื้อนจากบุญกรรมบ่รู้รักษาศีลฟังกรรมอันยังจึงหา  
 บุญกรรมจักรักษาบ่ได้นั้นแล้ว...”

(๕/๑๕/๑-๕/๑๕/๒-๕/๑๖/๑)

ความว่า ในกาลนั้นอันว่าพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็จึงกล่าวว่ บุคคลหญิงชาย  
 ทั้งหลายเมื่อเกิดมาในวิญญูะสงสารอันนี้จะมีอายุเท่าไม่กันเพราะว่าทำบุญมา  
 ต่างกัน บางพวกในชาติที่แล้วได้ทำบุญมากจึงมีอายุยืนยวนไม่มีโรกลัยเบียดเบียน  
 ส่วนบุคคลทั้งหลายพวกที่มีอายุสั้นเพราะเขาก็ไม่ได้ทำบุญกลับกระทำอันถ้อยข้า  
 สาโหดไม่รักษาศีลธรรม แม้พระกรรมเทศนาพระพุทธเจ้าก็ได้ฟังจนจบ  
 แม่นว่าเขาได้ฟังพระกรรมเทศนาพระพุทธเจ้าก็ไม่เข้าใจหมดสิ้น ส่วนบุคคล  
 เหล่านี้แม้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็กลิ่นกายเหม็น ส่วนว่าบุคคลหมู่ใดมีรูปโฉม  
 ผิวพรรณงดงามก็ด้วยเหตุที่เขารักษาศีล ๕ ศีล ๘ อย่างเคร่งครัดมิได้ขาดก็จึงมี  
 รูปอันงามและมีอายุยืนยวน ข้าแต่ท่านทั้งหลาย ส่วนว่าบุคคลที่มีร่างกายขี้เหร่  
 เพราะไม่ได้ทำบุญ ชอบทำบาปไม่รักษาศีลฟังกรรมคำสอนของบัณฑิตและ  
 นักปราชญ์ทั้งหลาย ประการหนึ่งเขาเหล่านั้นไม่รู้จักปรนนิบัติครูอาจารย์แล

พ่อแม่ แม้ว่าเขาเกิดในชาติใดก็ย่อมมีรูปร่างอันจีเระและมีกลิ่นกายกลิ่นปากเหม็น

จากคำสอนข้างต้นเป็นการอธิบายถึงเหตุผลความสั้นยาวของอายุมนุษย์คำสอนเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม โดยกล่าวถึงผู้ที่ทำดีย่อมมีอายุยืนยาวมีร่างกายสวยงาม ผู้ทำความชั่วย่อมมีอายุสั้น ร่างกายไม่สวยงามหรือไม่ก็พิการ สอดคล้องกับคำว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว คำสอนนี้จึงสะท้อนภูมิปัญญาในด้านสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนทำความดีเพื่อให้ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ดีในภพภูมิข้างหน้า เมื่อผู้คนเชื่อตามนี้แล้วบ้านเมืองก็จะความสงบสุขอย่างแท้จริง

### ๓.๕ ความเชื่อเรื่องจักรวาล

ความเชื่อเรื่องจักรวาลปรากฏอยู่ในวรรณกรรมอีสานเรื่อง สุวรรณจักรกumar ในตอนที่สุวรรณจักรกumar ประสูติ กษัตริย์ทั้งสี่ทวีปก็ได้นำเอาเครื่องราชบรรณาการมาถวาย ดังข้อความว่า

“...ท้าวพระยาทั้งหลายอันตั้งอยู่ในชมพู ๔ ทวีปทั้งมวลก็เอากันมาถวายของฝากชุมชนี่บ่ขาดก็มีวันนั้นแล...”

(๑/๘/๒)

ความว่า ท้าวพระยาทั้งหลายอันตั้งอยู่ในทวีปทั้งสี่ต่างก็มาถวายเครื่องราชบรรณาการทุกเมืองมิได้ขาด

ในตอนทีพระยาสุวรรณจักรเอกราชได้ครองราชย์ในเมืองเชตุพนปรากฏถึงความเชื่อเรื่องจักรวาล ดังข้อความว่า

“...ดูราภิษุทั้งหลายส่วนพระยาสุวรรณจักรเอกราชตนนั้นก็เสวยราชสมบัติในเมืองเชตุพนนครที่นั้นก็ผาบสักกลชมพูทวีปทั้งมวลมีพระยาได้สิบหมื่นตนหากมาเป็นบริวารแห่งตนก็มีวันนั้นแล...”

(๓/๕/๑)

ความว่า ดูราภิษุทั้งหลาย อันว่าพระยาสุวรรณจักรเอกราชก็เสวยราชสมบัติในเมืองเชตุพนสามารถกำราบเมืองในจักรวาลได้ทั้งมวล มีพระมหากษัตริย์ที่อ่อนน้อมเป็นเมืองขึ้นถึงหนึ่งแสนเมือง

ความเชื่อเรื่องจักรวาลนี้ พระญาติไท (๒๕๑๕ : ๘๐-๘๑) ได้อธิบายไว้ในหนังสือเรื่องเตภูมิกถาว่าจักรวาลประกอบด้วยทวีปใหญ่ทั้ง ๔ ทวีป ได้แก่

๓.๕.๑ ชมพูทวีป ผู้คนมีหน้าตาเหมือนคนอินเดียมีอายุอันสั้นยาวไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบาปบุญที่ทำมา มีที่อยู่ในด้านทิศใต้ของเขาพระสุเมรุมีความยาว ๑๐๐,๐๐๐ โยชน์ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ มัชฌิมประเทศและปัจฉิมประเทศ ผู้ที่เป็นเทพเป็นพรหมเมื่อสิ้นอายุขัยต้องลงมาเกิดในมัชฌิมประเทศ เมื่อผู้ที่จะเป็นพระพุทธรเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอรหันต์ พระเจ้าจักรพรรดิ พราหมณ์ ฤๅษี เศรษฐี ก็ย่อมต้องเกิดในมัชฌิมประเทศทั้งสิ้น

๓.๕.๒ บุรพวิเทหทวีป ผู้คนมีหน้าตากลมมนเหมือนคังเคื่อนเพ็ญ มีอายุยืนถึง ๑๐๐ ปี อยู่ทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ กว้าง ๗,๐๐๐ โยชน์ มีปริมณฑลโดยรอบได้ ๒๑,๐๐ โยชน์ ประกอบด้วยเมืองน้อยใหญ่ที่มีกษัตริย์ปกครองมากมาย มีแผ่นดินขนาดเล็ก ๔๐๐ แผ่นดินล้อมรอบอยู่

๓.๕.๓ อมรโคยานทวีป ผู้คนมีหน้าตามีหน้าตาเหมือนพระจันทร์แรม ๘ ค่ำ มีอายุ ๔๐๐ ปี อยู่ทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุ กว้าง ๕,๐๐๐ โยชน์ มีเมืองน้อยใหญ่และแม่น้ำน้อยใหญ่อยู่ล้อมรอบ

๓.๕.๔ อุตตรกุรุทวีป ผู้คนมีหน้าตาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีอายุ ๑,๐๐๐ ปี อยู่ทิศเหนือของเขาพระสุเมรุ กว้าง ๘,๐๐๐ โยชน์ มีแผ่นดินเล็กล้อมรอบ ๕๐๐ แผ่นดิน มีร่างกายสูงเท่ากันและมีความหนุ่มไปจะสิ้นอายุขัย อาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ ชาวอุตตรกุรุทวีปนี้ไม่รู้จักรถหรือรถม้า ไม่รู้จักการทำมาหากิน ไม่มีการประกอบอาชีพ ข้าวสารอาหารต่างร่วงจากท้องฟ้าแล้วนำเอามาใส่หม้อทองคำ เอาไปตั้งบนหินโชติปราสาทแล้วไฟก็ลุกไหม้ให้ความร้อนเมื่อข้าวสุกก็ดับไปเอง มีต้นกัลปพฤกษ์ สูง ๑๐๐ โยชน์ กว้าง ๑๐๐ โยชน์ มีปริมณฑลโดยรอบ ๓๐๐ โยชน์ ผู้ต้องการสิ่งใดก็มาปรารถนา निकคิดเอาได้

ผู้คนในทวีปทั้ง ๔ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ในทวีปบุรพวิเทห อมรโคยาน และอุตตรกุรุ มีข้อสังเกตว่าต่างมีอายุที่กำหนดแน่นอน ผู้ชนเหล่านี้ต่างรู้จักรักษาศีล มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพบิดามารดาครูอาจารย์ มีคุณธรรมเป็นที่ตั้งและมีความเสมอภาคมีเหลี่ยมล้ำกันได้เลย

### ๓.๑๐ ความเชื่อเรื่อง นรก สวรรค์

ชาวพุทธมีความเชื่อเรื่องนรก สวรรค์ ซึ่งปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่อง สุวรรณจักรกumar ดังนี้

#### ๓.๑๐.๑ ความเชื่อเรื่องนรก

พุทธศาสนาเชื่อว่าการ ไม่รักษาศีล ไม่ทำบุญนั้นย่อมเป็นเหตุให้ตกนรก ดังที่พระยาสุวรรณจักรเอกราชได้สั่งสอนประชาชนหลังจากที่ให้ทานเนื้อเลือดของพระองค์เองว่า โทษของการไม่รักษาศีลและไม่ให้ทานย่อมได้รับผลกระทบ ดังข้อความว่า

“...อัน ๑ ได้เกิดในวงศ์สัตว์เดียรฉานตัวน้อยใหญ่ทั้งมวล ก็มิได้กระทำบุญกลางเพื่อมิได้เกิดเป็นเปรตก็มิได้กระทำบุญให้ทานอัน ๑ ก็มิได้เกิดในนรก...”

(๓/๕/๑)

ความว่า อนึ่งก็มิได้เกิดในตระกูลสัตว์เดียรฉานน้อยใหญ่ หากมิได้ทำบุญก็จะเกิดเป็นเปรต หากมิทำบุญให้ทานอีกก็จะเกิดในนรก

เมื่อผู้คนสามารถรักษาศีลและบำเพ็ญทานตั้งมั่นปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสอนได้แล้วย่อมสามารถหลุดพ้นจากนรกได้ ดังข้อความว่า

“...ก็จึงอาจจกเอาตนพ้นทุกข์ในวิภูษะสงสารแถมบายภูมิทั้ง ๔ มีนรกเป็นต้นนั้นแล...”

(๓/๑๔/๒)

ความว่า ก็จะสามารถนำพ้นให้พ้นจากทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดและพ้นจากอบายภูมิทั้ง ๔ มีนรกเป็นต้น

ความเชื่ออบายภูมิทั้ง ๔ คือ ภูมิแห่งความทุกข์ซึ่งมี นรกภูมิ เปรตภูมิ อสุรกายและเดรัจฉาน โดยมีความเชื่อเรื่องนรกเป็นหลักเพราะนรกเป็นภูมิที่ลงโทษผู้กระทำความผิดโดยมีผู้คุมคอยควบคุมให้รับโทษจนกว่าจะพ้นบาปกรรมแล้วจึงไปอยู่ในภูมิเปรต อสุรกาย เดรัจฉานตามลำดับจนกว่าจะมีกุศลกรรมนำตนเข้าสู่สุคติภูมิ นรกจึงเป็นด่านแรกที่ลงโทษผู้ทำบาปกรรม ไตรภูมิพระร่วงของพระญาติไท (๒๕๑๕ : ๒๕๕) ได้อธิบายถึงนรกภูมิว่าประกอบด้วยขุมนรกใหญ่ ๘ ขุมนรก ดังนี้

ขุมที่ ๑ สัตว์ชีวนรก เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่ต้องถูกประหารด้วยดาบฟ้าดไฟให้ตาย แล้วก็กลับเป็นขึ้นมาอีก และถูกฟันให้ตายอีก เป็นเช่นนี้ตลอดเวลา

บุมที่ ๒ กาศุตตะนรก เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่ต้องถูกตีเส้น ด้วยเชือกดำ ทำด้วยเหล็กแล้วก็ถาก หรือตัดออกด้วยเครื่องประหารมีขวาน มีค เลื่อยเป็นต้น อยู่เสมอ

บุมที่ ๓ สังฆาตะนรก เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่ถูกภูเขาเหล็กที่สูงใหญ่ มีเปลวไฟอันลุกโพล่ง บคให้ละเอียดเป็นจุมไป

บุมที่ ๔ โรรวนรก บ้างก็เรียกว่า จูพโรรวนรก หรือธูมะโรรวนรก เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่ต้องถูกทรมานด้วยควันทไฟ ให้เข้าไปสู่อทวารทั้ง ๘ ทำให้ร้องด้วยเสียง อันดัง

บุมที่ ๕ มหาโรรวนรก บ้างก็เรียกว่า ซาลโรรวนรก เป็นที่อยู่ของ สัตว์ที่ต้องถูกไฟเผาตามทวารทั้ง ๘ ทำให้ต้องร้องกรวยครางด้วยเสียงอันดังมาก

บุมที่ ๖ ตาปนนรก บ้างก็เรียกว่า จูพตาปนนรก เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่ ต้องถูกตรึงด้วยหลาวเหล็กอันร้อนแดงและถูกไฟเผาอีกด้วย

บุมที่ ๗ มหาตาปนนรก บ้างก็เรียกว่า ปตาปนนรก เป็นที่อยู่ของสัตว์ ที่ต้องไต่ขึ้นไปบนภูเขาเหล็กที่กำลังร้อนแดง แล้วตกลงไปสู่หลาวที่อยู่ข้างล่าง ทั้งถูกไฟเผา อีกด้วย

บุมที่ ๘ อเวจินนรก บ้างก็เรียก อวีจินนรก เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่ต้องถูกตรึง อยู่ด้วยหลาวเหล็กอันร้อนแดงทั้ง ๔ ด้าน และต้องถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย

มหานรกทั้ง ๘ บุมนี้ แต่ละบุมตั้งอยู่ห่างกัน ๑๕,๐๐๐ โยชน์ และแต่ละบุม ก็มีประตูทั้ง ๔ ทิศ ทิศละ ๑ ประตู รวม ๘ บุมเป็น ๓๒ ประตู แต่ละประตูมีพระยา ยมราชประจำอยู่ประตูละ ๑ จึงมีพระยายมราชรวม ๓๒ คน

คำสอนนี้มุ่งสอนให้ผู้คนเชื่อเรื่องนรกนั้นเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อให้ มนุษย์เกิดความรู้สึกเกรงกลัวและละอายในการทำบาป กุศโลบายเช่นนี้เป็นภูมิปัญญาที่ถือ เป็นกรอบขัดเกลาผู้คนในสังคมให้เกรงกลัวต่อบาปเพราะไม่ต้องการตกนรกตามความเชื่อที่ กล่าวมา ความเชื่อนี้จึงเป็นภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวอีสานที่ได้รับอิทธิพลจากคำสอนของ พุทธศาสนาเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

### ๓.๑๐.๒ ความเชื่อเรื่องสวรรค์

พุทธศาสนิกมีความเชื่อว่าผู้ใดทำดีเมื่อตายไปย่อมได้ไปเกิดในสุคติภูมิ เป็นมนุษย์ เทวดา พรหม อรูปพรหม ความเชื่อนี้ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่อง สุวรรณจักรกumar ตอนที่พระอินทร์ผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พร้อมด้วยเทพพรหม มาเชิญให้สุวรรณเทวบุตรลงไปเกิดเป็นสุวรรณจักรกumar โพรหัสัตว์ ดังข้อความว่า



“...ในกาลเมื่อนั้นอันว่าพระยาอินทริบศิราษอันเป็นใหญ่แก่เทวดาทั้งหลาย แล กับทั้งพระยาพรหมทั้งหลายอันอยู่ในฟ้าพรหมทั้งหลายที่อยู่ชั้นฟ้ากับเทวดา อันอยู่ในสวรรค์เทวโลกทั้งมวลก็มาพร้อมกันเข้าไปโอกาสขอราชทานยังเทวบุตร ตนชื่อว่า สุวรรณเทวบุตร ตนนั้นจักให้ลงมาเอาปฏิสนธิในเมืองคน...”

(๑/๖/๒)

ความว่า เมื่อนั้น พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายพร้อมด้วย พระพรหมและเทวดาต่างก็พร้อมกันเข้าไปขอให้สุวรรณเทวบุตรลงไปปฏิสนธิ ในเมืองมนุษย์

ตอนที่พระยาสุวรรณจักรเอกราชจะเลื่อนเนื้อตนเองให้เป็นทานบารมี จึงได้กล่าวอธิษฐานแก่เทวดาทั้งหลายในการให้ทาน ดังข้อความว่า

“...พระยาสุวรรณจักรเอกราชตนนั้นก็ลงมาจากแท่นแก้ววิรุฬหกที่ย่อมือตั้ง ขม่อมมือไหว้ทิศทั้ง ๘ แล้วก็กล่าวว่า ข้าแก่เทวดาเป็นอันอยู่ชั้นฟ้าภพบนมี พระยาพรหมเป็นเค้า...”

(๓/๕/๒)

ความว่า พระยาสุวรรณจักรเอกราชของคั่นก็ลงมาจากพระแท่นแก้วแล้วก็ พนมมือไหว้ทิศทั้ง ๘ แล้วก็กล่าวว่า ข้าแต่เทวดาเป็นเจ้าอันอยู่ในสวรรค์เบื้อง บนมีพระพรหมเป็นต้น

ตอนที่พระยาสุวรรณจักรเอกราชได้เลื่อนเนื้อตนเองให้เป็นทานบารมี แล้วก็ปรากฏเหตุการณ์อัศจรรย์ ดังข้อความว่า

“...เทวดาทั้งหลายมวลหมู่อันอยู่ชั้นฟ้าทั้ง ๖ ก็ผายด้วยข้าวตอกดอกไม้ทิพย์ แล้วแก้ว ๗ ประการตกลงมาบูรณโพธิสัตว์เจ้าพระยาพรหมก็ตบเคาแขนบูชา มหาสัตว์เจ้าก็มีวันนั้นแล...”

(๓/๑๑/๑)

ความว่า เทวดาทั้งหลายอันอยู่ในสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น ก็ไปรยข้าวตอกดอกไม้ ทิพย์พร้อมด้วยแก้วมณีลงมาบูชาพระบรมโพธิสัตว์ พระพรหมก็เอามือตบต้น แขนบูชาพระโพธิสัตว์นั้น

ความเชื่อเรื่องสวรรค์ พระญาติไท (๒๕๑๕ : ๒๕๖) ได้อธิบายถึงสวรรค์  
ว่ามี ๖ ชั้น ดังนี้

สวรรค์ชั้นที่ ๑ ชื่อ จาคุมหาราชิกา ตั้งอยู่เหนือยอดเขาคุณนทร  
ทั้ง ๔ ทิศ มีเมืองใหญ่ประจำทิศทั้ง ๔ ทิศตะวันออกมีท้าวธตรฐเป็นพระยาปกครองนครที่  
ทั้งหลาย ทิศตะวันตกมีท้าววิรูปักษ์เป็นพระยาปกครองพวกนาคทั้งหลาย ทิศเหนือมี  
ท้าวเวสสุวรรณเป็นพระยาปกครองพวกยักษ์ทั้งหลาย ทิศใต้มีท้าววิรุณหกเป็นพระยาปกครอง  
พวกกุมภภัณฑ์และครุฑทั้งหลาย

สวรรค์ชั้นที่ ๒ ชื่อ ดาวดึงส์ ตั้งอยู่เหนือยอดเขาพระสุเมรุ  
มีพระอินทร์เป็นพระยาปกครองสวรรค์ชั้นนี้ มีไพชยนต์ปราสาทเป็นวิมานแก้วที่สถิตของ  
พระอินทร์

สวรรค์ชั้นที่ ๓ ชื่อ ยามา สวรรค์ชั้นนี้อยู่สูงกว่าชั้นดาวดึงส์ขึ้นไปมี  
พระสุยามเทวราชเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้ มีปราสาทแก้ว ปราสาทเงิน ปราสาททอง  
เป็นวิมานที่ประทับ

สวรรค์ชั้นที่ ๔ ชื่อ ดุสิต สวรรค์ชั้นนี้อยู่สูงถัดจากชั้นยามาขึ้นไปอีก  
เป็นที่สถิตของพระสันดุสิตเทวราช พระโพธิสัตว์ที่จะเสด็จมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  
ทุกพระองค์จะสถิตเป็นประธานในสวรรค์ชั้นนี้

สวรรค์ชั้นที่ ๕ ชื่อ นิมมานรดี สวรรค์ชั้นนี้อยู่สูงถัดจากชั้นดุสิต  
ขึ้นไปอีก เทวดาที่สถิตในสวรรค์ชั้นนี้กล่าวกันว่าถ้าต้องการสิ่งใดเพียงนึกปราถนาเขาก็ได้ดัง  
ใจหวัง

สวรรค์ชั้นที่ ๖ ชื่อ ปรนิมมิตตวสวัตตี สวรรค์ชั้นนี้อยู่สูงถัดจากชั้น  
นิมมานรดีขึ้นไปอีก สวรรค์ชั้นนี้แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายเทวดามีพระยาปรนิมมิตตวสวัตตี  
เป็นเจ้าผู้ปกครองเทวดาทั้งหลาย ฝ่ายมารมีพระยามาราชเป็นเจ้าผู้ปกครองมารทั้งหลาย

ชาวพุทธมีความเชื่อเรื่องสวรรค์ดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นกลวิธีสร้างขวัญ  
และกำลังใจให้แก่ผู้ทำความดีว่าจะได้รับผลตอบแทนด้วยการเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้น  
ต่าง ๆ ตามบุญกุศลที่ตนได้สร้างมา สุวรรณจักรกumarก็ได้สะท้อนถ้อยคำที่สอนให้เชื่อเรื่อง  
สวรรค์อันเป็นภูมิปัญญาสร้างเสริมกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติดีในสังคมและยังเป็นการสร้าง  
แรงจูงใจให้ผู้คนทำความดี

### ๓.๑๑ ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์

ความเชื่อเรื่อง โหราศาสตร์เป็นความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อทางโหราศาสตร์ ศาสนาพราหมณ์ ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณจักรกumar ดังนี้

#### ๓.๑๑.๑ ความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามมงคล

ความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามเวลาที่เป็นมงคลในการประกอบกิจต่าง ๆ วรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณจักรกumarสอนให้เชื่อเรื่องการกำหนดฤกษ์ยามมงคล ดังจะเห็นได้จากเมื่อพระยาอุสุภราชจะเดินทางไปชมเมืองมนุษย์ก็ได้ให้ท้าวคาที่อยู่ในป่าหิมพานต์ กำหนดฤกษ์ยามมงคลให้ดังข้อความว่า

“...เมื่อนั้นกุมมาท้าวคานนั้นก็กล่าวซึ่งพระยาจ้าวว่าดังนี้ ดูราเจ้าพระยาจ้าวอุสุภราชเจ้าทั้งหลายจงฟังค้ำหาทวยดูนี่นักขัตฤกษ์วันนิกี้ได้วันดี เดือนออก ๔ ค้ำฟ้าว่าได้วัน ๒ ควรรพระยาจ้าวเจ้า เอาหมู่บริวารออกเมื่อเมืองคนชะแล...”

(๑/๑๑/๑-๑/๑๑/๒)

ความว่า เมื่อนั้น กุมมาท้าวคานนั้นก็กล่าวแก่พระยาจ้าวว่าดังนี้ ดูราเจ้าพระยาอุสุภราชเจ้า จงฟังค้ำทำนายฤกษ์ยามมงคลวันดีคือ วันจันทร์ ขึ้น ๔ ค้ำ เดือนสี่ พระยาจ้าวเจ้าควรพาบริวารเดินทางไปเมืองมนุษย์ในวันี่แล

#### ๓.๑๑.๒ ความเชื่อเรื่องการทำนาย

ความเชื่อเรื่องการทำนายเป็นความเชื่อที่ผู้คนต้องการทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น วรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณจักรกumarปรากฏคำสอนเรื่องการทำนายเหตุการณ์ที่เกิดจากฝันเพื่อให้ทราบและเข้าใจเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าดีหรือร้าย ดังปรากฏในตอนที่น่างสุวรรณกุมมาราชเทวีได้ฝันก่อนประสูติสุวรรณจักรกumar ดังข้อความว่า

“...ถึงกาลเมื่อราตรีกลางคืนนั้นนางราชเทวีก็ฝันว่านางได้นั่งอยู่เหนืออาสนาบริสุทธิ์แล้ว เมื่อนั้นยังมีแก้วลูกหนึ่งมีรัสมิ์สูงเสียงงามมากนั้นก็ลูกแต่ชั้นฟ้าลงมาตกช้องหน้าแห่งนางราชเทวีหันแล ส่วนว่านางก็เอามือรับเอาไปถวญแก่พระยาตนเป็นสามีกี่แห่งตนก็มีแล เอกราชาเน อันว่าพระยาเอกราชตนนั้นก็ฮับเอาด้วยมือทั้ง ๒ แล้ว ส่วนว่า รัสมิ์แก้วลูกนั้นก็ไปสูงแจ่งทั่วเวียงเขตุนนกรให้สูงเสียงงามมากนิก ส่วนพระยาชุมพูเอกราชาตนเป็นคัว ก็ฮับเอาแก้วลูกนั้นใส่ไว้ในไตค้ำ อันมีน้ำหนักได้พันค้ำนั้นแล้วก็แก้เอาผ้าอันครค้ำได้

แสนคำมาปกห่มปากไว้ใต้คำมาปกห่มปากไว้ใต้คำลานั้นแล้ว ก็นำเอาเครื่อง  
ราชาภิเษก ๕ ประการ ก็อบรมไว้ด้วยคันธะของหอมทั้งหลายต่าง ๆ แล้ว  
เอกราชานะ ส่วนว่าพระยาเอกราชกับทั้งท้าวพระยาภคินทรียบุษชาติด้วยคันธมาลา  
ของหอมทั้งหลายมากนักก็มีแล...”

(๑/๔/๑-๑/๔/๒)

ความว่า เมื่อเวลากลางคืน นางสุวรรณภูมิมาราชเทวีก็ฝันว่าได้นั่งบนแท่น  
ขาวบริสุทธิ์ มีลูกแก้วที่เปล่งรัศมีสว่างตกลงมาจากท้องฟ้านางก็รับเอาไว้ได้แล้ว  
นางก็นำเอาไปให้แก่พระยาชุมพูเอกราชแล้วพระยาชุมพูเอกราชก็รับเอาลูกแก้ว  
แล้ววางไว้ในถาดทองคำอันมีน้ำหนักพันบาทแล้วเปลี่ยนผ้าอันมีค่าเท่ากับทองคำ  
หนักหนึ่งแสนบาทมาห่มไว้ จากนั้นก็นำเครื่องราชาภิเษก ๕ ประการมาบูชา  
แล้วบูชาด้วยของหอมต่าง ๆ และคอกไม้มีาลัย

จากข้อความข้างต้น เครื่องราชาภิเษก ๕ ประการ หมายถึง  
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์อันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นพระราชาธิบดีหรือพระมหากษัตริย์  
มี ๕ อย่าง ได้แก่ (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, ๒๕๔๖ : ๑-๒)

๑) พระมหาพิชัยมงกุฎ สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระ  
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นทองคำทั้งองค์ลงยาและประดับเพชร มีการตกแต่งเพิ่มเติม  
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒) พระแสงขรรค์ชัยศรี ตามตำนานเล่าว่าเป็นพระราชศาสตร  
คู่มือเมืองของพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์ พระมหากษัตริย์ราชอาณาจักรขอม ต่อมาชาวประมง  
ทอดแหได้ที่ทะเลสาบเสียมราชซึ่งยังเหลือเพียงใบพระขรรค์ส่วนค้ำนั้นหลุดหายไป  
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรอัญเชิญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า  
จุฬาโลกมหาราช พระองค์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำค้ำพระขรรค์หุ้มทอง  
ลงยาราชาวดี

๓) ธารพระกร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า  
จุฬาโลกมหาราช ทำจากไม้ชัยพฤกษ์หุ้มทองต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า  
เจ้าอยู่หัวพระองค์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างธารพระกรองค์ใหม่ยอดองค์เป็น  
ค้ำพระแสงมีดซึ่งในฝักที่ทำเป็นธารพระกร รัชกาลปัจจุบัน โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  
ใช้ธารพระกรองค์เดิมที่สร้างในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตามโบราณ  
ราชประเพณี

๔) วาลวิชนี เติมที่ใช้ปักใบตาลที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทำจากใบตาลปิดทองขอบขลิบทองคำ ดำทำด้วยทองคำ ต่อมาจึงมีการกล่าวถึงคำว่า วาลวิชนี หมายถึง แส้ขนโค จึงสร้างแส้จามรีขึ้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างแส้ขนหางช้างเผือก เมื่อสร้างแส้ขึ้นแล้วก็ไม่อาจเลิกใช้ปักใบตาลของเก่าได้จึงใช้รวมกันเรียกว่า วาลวิชนี

๕) ถลองพระบาทเชิงงอน สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทำจากทองคำลงยาราชาวดี เมื่อพระนางสุวรรณหงุมมาราชเทวีสุบินเช่นนั้นจึงนำความทูลให้พระยาชุมพรเอกราชฟัง พระยาชุมพรเอกราชจึงรับสั่งให้โทรหลวงทำนายความฝัน ดังข้อความว่า

“...ดูราอาจารย์ทั้งหลายเฮย ราชเทวีก็มาเห็นนิมิตรคำฝันอันใหญ่มีสภาวะเห็นมาปานดั่งนี้แล จักเป็นเหตุเป็นการเยี่ยงใด ในราชสมบัติแห่งเฮานั้นจา หรือว่า จักเป็นเหตุแก่ไพร่บ้านจ่าเมืองทั้งหลายนั้นหรือ หรือว่าบ้านเมืองเฮาจักอินคี่สูงเฮื่อง ด้วยยศศักดิ์แห่งเฮาอันชะลือ อาจารย์ทั้งหลายจงจับนบหารคุณให้สู้ชูประการเทอญ เมื่อนั้นหมออาชิลณพราหมณทั้งหลาย ๘ คน ก็มาสันธคืดฮ้ำแล้วก็เข้ามาทำนายทวยคู้ยังหูสาทั้งหลายทั้งมวลให้สู้แจ้ง ชูประการเทอญ...”

(๑/๕/๒)

ความว่า ดูราอาจารย์ทั้งหลาย พระนางสุวรรณหงุมมาราชเทวีสุบินเช่นนี้จะมีเหตุอันใดต่อราชสมบัติของเราหรือไม่ หรือว่าจะเป็นเหตุแก่ประชาชนทั้งหลาย หรือว่าบ้านเมืองเราจะรุ่งเรืองด้วยยศศักดิ์ ขอให้โทรทั้งหลายจงคำนวณให้ทราบเทอญ เมื่อนั้นโทรทั้ง ๘ คน ก็มาคำนวณทำนายดูตามหลักโหราศาสตร์ทั้งมวลก็รู้ชัดแจ้งทุกประการ

เมื่อโทรได้คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ แล้วจึงทูลถวายรายงานต่อพระยาชุมพรเอกราชดังข้อความว่า

“...ข้าแต่พระยาเอกราชส่วนว่ากิจจะอันตรายก็บังเกิดมีในสำนักมหาราชเจ้าสักอันแลเท่าว่าโพธิสัตว์องค์ ๑ จักลงมาเอาปฏิสนธิเกิดในท้องแห่งนางราชเทวี ก็จักมีป๋ออย่าชะแล อันว่าโพธิสัตว์เจ้าตนนั้นแก่นวิเศษแท้คี่หี มีบุญสมภารมากนัก ก็จักได้ผาบทิศทั้ง ๔ เป็นที่พึ่งแก่คนทั้งหลายก็มีป๋ออย่าชะแล...”

(๑/๖/๑)

ความว่า ข้าแต่พระยาเอกราชเหตุอันตรายก็ไม่เกิดมีแก่ราชสมบัติของ  
มหาราชเจ้าจริงแท้ หากแต่ว่ามีพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งจะลงมาปฏิสนธิใน  
ครรภ์ของราชเทวี พระโพธิสัตว์พระองค์นั้นมีบุญวิเศษมากนักรบพราน  
บ้านเมืองในสี่ทิศและเป็นที่ยิ่งของคนทั้งหลายแน่นอน

นอกจากนี้ยังมีการทำนายเหตุการณ์เพื่อให้ทราบถึงข้อดีหรือร้ายของ  
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ปรากฏในตอนที่พระยาชุมพูเอกราชได้ให้โหรมาทำนายถึง  
เหตุการณ์ที่สุวรรณจักรกumarหายไปในปีหิมพานต์คราวที่ออกล่ากวาง ดังข้อความว่า

“...ว่าอันสูท่านทั้งหลายก็จงทำนายนายจุกกว่าตายแล้วแลบตายให้เฮาได้สู  
ดูเทอญ...”

(๕/๗/๒)

ความว่า อันท่านทั้งหลายก็จงคำนวณดูว่าลูกเราจะตายหรือยังไม่ตายให้เรา  
รู้เถิด

เมื่อได้รับพระราชโองการแล้ว เหล่าพราหมณ์ปุโรหิตทั้งหลายก็ต่างพากัน  
ทำนายดวงชะตาของสุวรรณจักรกumarแล้วกราบทูลพระยาชุมพูเอกราช ความว่า

“...ข้าแต่มหาราชเจ้า ส่วนว่าลูกแห่งมหาราชเจ้านั้นคั่งผู้ข้าทั้งหลาย  
ทวยคู่นี้ก็บ่พอหลงฮ้ายสังเท่าว่ายังมีบาปมาเกาะสมสมเกาะก็หากเหมือนมีทุกข์  
เมื่อภยลุนพอยข้าจักมีลาภใหญ่ชะแล มหาราชเจ้าอย่าได้กินแค้นใจเทอญเมื่อ  
หน้าท่านจักมาชะแล ตั้งแต่เดือนนี้คาไปสอคเดือน ๖ ออก ๗ คำมหาราชเจ้าพัว  
เอาหมูรีพลโยธาทั้งหลายไปเดือนไปฮับเจ้าราชบุตรตนลูกเฮามาบังอุสาราภิเยก  
ไว้เป็นพระยาแทนพ่อศิชะแล...”

(๕/๘/๑)

ความว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า อันว่าโอรสของมหาราชเจ้านั้นยังไม่ตาย หากแต่  
บาปกรรมชาติก่อนกำลังส่งผลให้ต้องตกทุกข์ได้ยาก เมื่อกาลผ่านพ้นก็จะได้เป็น  
กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ขอให้มหาราชเจ้าอย่าสงสัยอันใดเลยนับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงขึ้น  
๗ คำ เดือนหกขอให้มหาราชเจ้า นำเอาหมูรีพลโยธาทั้งหลายไปเดือนรับ  
ราชบุตรแล้วทำพิธีราชาภิเยกให้เป็นกษัตริย์สืบราชบัลลังก์แทนพระองค์เทอญ

ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ เป็นความเชื่อที่สะท้อนภูมิปัญญาการใคร่คิด และการคำนวณประกอบกับความเชื่อถือศรัทธา โหราศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่ได้รับการเชื่อถือสืบต่อกันเรื่อยมา วรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณจักรกumar สะท้อนความคำสอนที่มุ่งสอนให้เชื่อถือโหราศาสตร์อันเป็นภูมิปัญญาในการคิดและการคำนวณทำนายเหตุการณ์ต่าง ๆ ในท้องเรื่องได้แสดงถึงความแม่นยำของการทำนายด้วยกลวิธีทางโหราศาสตร์ ความเชื่อนี้จึงเป็นคำสอนที่แฝงให้ผู้รับสารยอมรับและเชื่อโหราศาสตร์ โดยมีวรรณกรรมเครื่องมือสื่อความเชื่อไปผู้รับสาร

จากข้อความที่กล่าวนั้นสรุปได้ว่าคำสอนด้านศาสนาและความเชื่อที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณจักรกumar เป็นคำสอนที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อถือสิ่งลี้ลับและความเชื่อทางพุทธศาสนา ความเชื่อทั้งสองประเภทนี้มีผลเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และทำหน้าที่เป็นเป็นศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวทางจิตใจร่วมกัน ความเชื่อและศาสนาต่างก็สะท้อนคำสอนออกมาเพื่อเป็นบทขัดเกลากคน ชุมชน สังคม โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างความสันติสุขให้บังเกิดขึ้นทั้งในตนและสังคม

#### ๔. คำสอนด้านค่านิยม

สุวรรณจักรกumar เป็นวรรณกรรมที่บันทึกคำสอนด้านค่านิยมซึ่งพบว่ามีกรกล่าวถึงค่านิยม ดังนี้

##### ๔.๑ ค่านิยมในการแต่งกาย

ค่านิยมในการแต่งกายปรากฏในตอนที่นางอุมาทนิตจะเดินทางไปดูมหรสพในสวนอุทยานกลางป่า นางเขมาวดีผู้เป็นแม่จึงแต่งกายให้ลูกอย่างสมฐานะ ดังข้อความว่า

“...นางก็มากระทำนมนาคตกแต่งเครื่องให้แก่ลูกคน ว่าเป็นว่ามีวไล้  
แขนแหวนใส่ก้อยสร้อยสังวาล เครื่องอลังการเสื้อผ้าสนแฉ่วสายสะอึงแก้วไหม  
คำคาดแหวตม มณฑลต่างแก้วงามเหลือพราม ๆ หน้าเกล้าใส่จักคำฟ้าสไปดูเอื้องฮุ้ง  
รัศมีพุงเมือง ๆ ทำสันแล้วก็ให้ลูกสาวประดับประดาพร้อมทุกสิ่งแล้วก็ส่งลูกแก้ว  
คนไปด้วยคำว่าดูราลูกฮักแม่ เจ้าจงไปด้วยหนทางเส้นนี้เทอญ...”

ความว่า นางก็มากระทำการแต่งกายให้แก่ลูกตนอย่างเร่งรีบ มีกำไลใส่แขน แหวนสวมนิ้วก้อย สวมสร้อยสังวาล เครื่องแต่งกายสวยงาม มีผ้าแถบปักเหลี่ยม แก้วมณีและทองคำเอาไว้คาดเอว สวมต่างหูอันทำจากแก้วมณีเต็มมระยิบ ห่มสไบดูสวยงามมีรัศมีส่องระยับนางก็แต่งตัวให้ลูกสาวพร้อมทุกประการ แล้วก็มาส่งลูกตรงทางขึ้นบอกว่าให้เจ้าไปตามหนทางเส้นนี้

จากตัวอย่างข้างต้นสังเกตได้ว่าการแต่งกายของบุคคลจะแสดงถึงกรณีฐานะทางสังคม หากผู้มีอันจะกินจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับอันงดงาม คำสอนนี้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในการแต่งกายที่ต้องมีการสรวมใส่เครื่องประดับต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงความมีฐานะของครอบครัว นอกจากนี้ยังสะท้อนภูมิปัญญาเครื่องนุ่งห่มในสมัยนั้นว่ามี การนุ่งห่มอย่างสวยงามและมีการประดับด้วยเครื่องประดับต่าง ๆ ภูมิปัญญาในแง่คำสอนเรื่องนี้ จึงเป็นข้อชี้ชวนให้ผู้รับสารเข้าใจถึงการแต่งกายที่ถูกกาลเทศและเหมาะสมกับฐานะของ ครอบครัวตนเอง

#### ๔.๒ ค่านิยมในการเที่ยวหมาก

คำสอนค่านิยมในการเที่ยวหมากในวรรณกรรมอีสานสอนให้รู้ถึงความนิยมในการเที่ยวหมากและการใช้หมากเป็นเครื่องแสดงสัมพันธไมตรีที่ดีทั้งยังเป็นการแสดง การให้เกียรติแขกผู้มาเยือน ดังปรากฏในตอนที่ว่าสุวรรณจักรกumar หลงป่าและจะเข้าไปขอ เครื่องบริโภคจากเจ้าของปราสาทเขาคำ ดังข้อความว่า

“...กูจักเข้าไปขอกินข้าวนำเจ้าปราสาทที่นี่ให้หายอยากข้าวน้ำพร้อมทั้ง หมากพลูก่อนเทอญ ว่าอันส่วนว่าตนแก้วบูรุมโพธิสัตว์ก็เข้าไปสู่ปราสาทแก้ว เขาคำ...”

(๔/๑๐/๑)

ความว่า เราจะเข้าไปขอข้าวปลาอาหารน้ำดื่มเพื่อรับประทานและขอหมาก พลูเพื่อเที่ยวให้หายอยาก ว่าแล้วสุวรรณจักรกumar ก็เข้าไปสู่ปราสาทเขาคำ

ตอนสุวรรณจักรกumar เข้าไปขอรับประทานอาหารในปราสาทเขาคำนาง อุมมาทนิตก็จัดเตรียมอาหารให้รับประทาน ครั้นเสร็จแล้วจึงจัดแต่งหมากพลูให้สุวรรณจักร กumar ดังข้อความว่า



“...ส่วนว่านางแก้วก็จึงกวาดแค้นเสียขัด โดกล้างถวายเสียตั้งแรมแล้วก็คิดว่าไว้  
เหนื่อหึ่ง แล้วก็แต่งแปลงหมากพลูใส่ขันแก้วมากหลายมากระทำให้แก่  
บุรมโพธิสัตว์เจ้ากิน...”

(๕/๑/๑)

ความว่า ส่วนว่านางอุมมาทนิตก็ชำระล้างด้วยขามแล้วนำไปฝังไว้บนหึ่ง  
จากนั้นจึงมาจับหมากพลูให้สุวรรณจักรกumar เคี้ยว

จากข้อความข้างต้นพบว่ามีคำสอนที่สะท้อนค่านิยมในการกินหมากของ  
ชาวอีสาน การกินหมากในแพร่หลายในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณวรรณกรรมจึงบันทึก  
ค่านิยมเหล่านี้เพื่อสะท้อนให้ลูกหลาน ได้รับรู้เรื่องราวในการกินหมากกว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับ  
ครัวเรือนชาวอีสานและคนไทยทั่วไป นอกจากนี้หมากพลูยังถือเป็นเครื่องแสดงน้ำใจไมตรี  
ต่อแขกผู้มาเยือนเสมือนว่าเป็นธรรมเนียมเสมอ คำสอนให้เข้าใจและรับทราบค่านิยมเหล่านี้  
จะนำไปสู่การปฏิบัติตนของคนในสมัยนั้นเพื่อแสดงความมีไมตรีต่อผู้มาเยือน

## ๕. คำสอนด้านการปกครอง

วรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณจักรกumar ปรากฏคำสอนสำหรับพระราชหรือ  
ชนชั้นปกครอง ข้าราชการ และประชาชน ดังนี้

### ๕.๑ สอนพระราช

การปกครองบ้านเมืองในระบอบกษัตริย์ยึดถือเอาหลักการปกครอง  
ทศพิธราชธรรม ปรากฏในสุวรรณจักรกumar ตอนที่พระยาสุวรรณจักรเอกราชสั่งสอน  
ท้าวพระยาเมืองขึ้นทั้งหลาย ดังข้อความว่า

“...ส่วนว่าพระยาเอกราชตนนั้นก็สั่งสอนยังถ้วนพระยาทั้งหลายผู้นั้นให้  
ตั้งอยู่ในกองอันชอบประกอบด้วยทศพิธราชธรรมสิบประการก็มีวันนั้นแล...”

(๗/๔/๑-๗/๔/๒)

ความว่า ส่วนว่าพระยาเอกราชพระองค์นั้นก็สั่งสอนพระยาทั้งหลายให้ตั้งอยู่  
ในครรลองธรรมอันชอบประกอบด้วยทศพิธราชธรรมสิบประการ

ตอนที่พระยาสุววรรณจักรเอกราชทรงมอบราชสมบัติให้พระยาสุววรรณกันระ  
ครองเมืองแทน ได้ทรงกำชับ ให้ปฏิบัติตนรักษาข้อทศพิธราชธรรมให้มั่นคง ดังข้อความว่า

“...ประการหนึ่งเจ้าลูกรักพ่อก็จงตั้งอยู่ด้วยคลองให้ชอบทศราชธรรมสิบเข็ญ  
อย่าให้พังฮืดประเพณีเทอญ...”

(๘/๘/๒)

ความว่า ประการหนึ่งเจ้าลูกรักพ่อจงตั้งอยู่ด้วยคลองธรรมให้ปฏิบัติตาม  
ทศพิธราชธรรมเป็นมั่นอย่าได้ทำลายข้อฮืดถือที่สืบต่อเป็นประเพณีนี้เทอญ

จากข้อความข้างต้นกล่าวได้ว่า ทศพิธราชธรรมเป็นหลักคำสอนที่สำคัญยิ่ง  
สำหรับพระมหากษัตริย์ที่ใช้ปกครองผู้คน โดยธรรมอันชอบเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญ  
แก่บ้านเมือง

ทศพิธราชธรรม อันเป็นธรรมที่พระเจ้าแผ่นดินควรยึดถือเป็นหลักสำคัญ  
ในการปกครองมี ๑๐ ประการ (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, ๒๕๔๖ :  
๕๐๗) ได้แก่

๑. ทาน (ทานิ) คือ การให้ การเสียสละ นอกจากเสียสละทรัพย์สิ่งของ  
แล้วยังหมายถึงการให้น้ำใจแก่ผู้อื่นด้วย
๒. ศีล (ศีลั) คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ ให้ปราศจาก  
โทษ ทั้งในการปกครอง อันได้แก่ กฎหมายและนิติราชประเพณี และในทางศาสนา
๓. บริจาค (บริจาคิ) คือ การเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อความสุข  
ส่วนรวม
๔. ความซื่อตรง (อาชชวั) คือ ความซื่อตรงในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง  
ดำรงอยู่ในสัจย์สุจริต
๕. ความอ่อนโยน (มัททวั) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผล  
ที่ควร มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและอ่อนโยนต่อบุคคลที่ เสมอกันและต่ำกว่า
๖. ความเพียร (ตปิ) คือ ความอดสาหะในการปฏิบัติงาน ปราศจาก  
ความเกียจคร้าน
๗. ความไม่โกรธ (อกโกธิ) คือ ความไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ  
ไม่มุ่งร้ายผู้อื่นแม้จะลงโทษผู้ทำผิดก็ตามเหตุผล

๘. ความไม่เบียดเบียน (อวิหีสา) คือ การไม่เบียดเบียน หรือบีบบังคับ ไม่ก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่น

๙. ความอดทน (ขันติ) คือ การมีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวง รักษาอาการกาย วาจา ใจให้เรียบร้อย

๑๐. ความยุติธรรม (อวิโรชน) คือ ความหนักแน่น ถึงความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นหลักไม่เอนเอียงหวั่นไหวด้วยคำพูด อารมณ์ หรือลาภสักการะใด ๆ

หลักธรรมทั้ง ๑๐ ประการดังกล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นแนวปฏิบัติของพระราชา หรือผู้ปกครองบ้านเมืองเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขสืบไป

ส่วนคลอง ๑๔ ของพระราชาตามแนวคิดของชาวอีสานนั้น ได้กล่าวถึงข้อปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ที่พึงปฏิบัติเพื่อความสุสงบของประชาชน และยังเป็นข้ออธิบายถึงจริยวัตรที่พระราชาพึงปฏิบัติ ๑๔ ประการ ได้แก่ (จารุบุตร เรื่องสุวรรณ. ๒๕๔๒ : ๖๔๑-๖๔๔)

๑) ให้รู้จักพิจารณาแต่งตั้งเสนาอำมาตย์และขุนนางผู้ที่มีความประพฤติซื่อสัตย์สุจริต

๒) ให้รู้จักออกกว่าราชการประชุมหาหรือขุนนางเป็นประจำและให้รู้จักป้องกันบ้านเมืองจากข้าศึกศัตรู

๓) เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ให้อัญเชิญพระพุทธรูปลงสร้างน้ำและบูชาด้วยดอกไม้ของหอม ก่อพระเจดีย์ทราย ทำพิธีบูชาเทพดาทั้งหลายทั้งปวง

๔) เมื่อถึงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ให้นิมนต์พระสงฆ์ฝ่ายได้มาสร้างน้ำพระสงฆ์ฝ่ายเหนือ และให้นิมนต์พระสงฆ์ฝ่ายเหนือให้สร้างน้ำพระสงฆ์ฝ่ายใต้ จัดให้ราษฎรสร้างน้ำพระและถวายโองน้ำเป็นประจำทุกปี

๕) เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ให้เสนาอำมาตย์ทั้งหลายจัดพิธีบายศรีแด่พระราชาแล้วให้พระราชนำเอาน้ำพระพุทธรูปมาสร้างพระพุทธรูปสำคัญจากนั้นจึงนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์สู่ขวัญพระพุทธรูปในพระราชวัง

๖) เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ให้เสนาอำมาตย์ข้าราชการทั้งปวงทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา แสดงความจงรักภักดีต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระราชา

๗) เมื่อถึงเดือนเจ็ดให้จัดพิธีบวงสรวงเทพารักษ์มเหศักดิ์หลักเมืองและสมโภชเทพอารักษ์รักษาบ้านเมือง

๘) เมื่อถึงเดือนแปดให้ทำพิธีสวดบูชาชะตาเมือง บูชาเทวดาทั้ง ๔ ทิศ  
ให้อังปิ่น หวานหินกรวดและทรายรอบเมืองเป็นเวลา ๓ วัน ๗ วัน

๙) เมื่อถึงเดือนเก้าให้จัดทำบุญข้าวประดับดินแล้วให้เสนาอำมาตย์  
ข้าราชการทั้งปวงทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา แสดงความจงรักภักดีต่อพระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ์ พระราชาอีกครั้งหนึ่ง

๑๐) เมื่อถึงเดือนสิบ ให้ทำบุญถวายข้าวสลากภัตอุทิศให้บรรพชน

๑๑) เมื่อถึงเดือนสิบเอ็ดให้สมโภชพระเจดีย์ธาตุแล้วจัดให้มีพิธี  
พุทธาภิเษกพระอุโบสถ บูชาด้วยดอกไม้ของหอมต่าง ๆ บูชาพระยานาคสิบห้าตระกูลให้  
บ้านเมืองร่มเย็น

๑๒) เมื่อถึงเดือนสิบสอง ให้เสนาอำมาตย์ข้าราชการทั้งหลายอัญเชิญ  
พระราชาเสด็จขบวนพยุหยาตราชลมารคเพื่อนมัสการพระชาติสุริยธรรมาโคกราช และจัดให้มี  
พิธีไหลเรือไฟ แข่งเรือและพิธีบวงสรวงเทพยดาทั้งหลายทั้งปวง

๑๓) ให้รู้จักบำเพ็ญบุญให้ทาน รักษาศีล ๕ ศีล ๘ ปกครองด้วยหลัก  
ทศพิธราชธรรมและพรมหิหาร ๔ บำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง

๑๔) ให้รู้จักสมบัติ ๑๔ ประการ คือ หูเมือง ตาเมือง แก่นเมือง ประตุมือง  
ฮากเมือง เหน้้าเมือง ซื่อเมือง ฝ้าเมือง แปะเมือง เขตเมือง สติเมือง ใจเมือง ค้าเมือง และ  
เมฆเมือง ทั้ง ๑๔ ข้อนี้อธิบายดังนี้

๑๔.๑) หูเมือง ได้แก่ ราชทูต ผู้รู้ในการเจรจาต่างประเทศ

๑๔.๒) ตาเมือง ได้แก่ ครูอาจารย์ผู้รอบรู้อักษร

๑๔.๓) แก่นเมือง ได้แก่ พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

๑๔.๔) ประตุมือง ได้แก่ เครื่องศาสตราวุธทั้งหลาย

๑๔.๕) ฮากเมือง ได้แก่ โหราจารย์ที่ชำนาญการ

๑๔.๖) เหน้้าเมือง ได้แก่ เสนาผู้ใหญ่ที่มั่นคงในศีลธรรม

๑๔.๗) ซื่อเมือง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน

๑๔.๘) ฝ้าเมือง ได้แก่ ทหาร ตำรวจที่กล้าหาญ

๑๔.๙) แปะเมือง ได้แก่ พระยาที่มีคุณธรรมจริยธรรม

๑๔.๑๐) เขตเมือง ได้แก่ เสนาอำมาตย์ผู้รู้ฝึกชอบชั่วดีในงานราชการ

บ้านเมือง

๑๔.๑๑) สติเมือง ได้แก่ เศรษฐีและพ่อค้าผู้มั่งมี

๑๔.๑๒) ใจเมือง ได้แก่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรค

๑๔.๑๓) คำเมือง ได้แก่ ภูมิประเทศและพลเมืองที่ดี

๑๔.๑๔) เมฆเมือง ได้แก่ เทพดาอารักษ์บ้านเมืองทั้งหลาย

คำสอนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้ผู้เป็นพระราชาก็ต้องใช้พระราชอำนาจตามหลักธรรมเพื่อให้ประชาชนอยู่ด้วยความสุขสงบ พระราชาที่ปกครองโดยใช้หลักธรรมเช่นนี้ย่อมจะนำพาบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง คำสอนเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่สั่งสมและพัฒนามาเป็นถ้อยคำสอนที่ทรงคุณค่าเหมาะสมสำหรับพระราชูปถัมภ์บ้านให้ผาสุกร่มเย็น

## ๕.๒ สอนข้าราชการและประชาชน

การปฏิบัติตนที่เหมาะสมของข้าราชการและประชาชนนั้น ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณจักรกumar ซึ่งสอนให้ไม่ประพฤติดิถีหลักศีลธรรม ดังตอนที่พระยาสุวรรณจักรเอกราชสละราชสมบัติให้พระยาสุวรรณคันทะได้ทรงครองเมืองแทนพระองค์ ก่อนเสด็จไปผนวชเป็นฤาษีนั่น พระองค์ได้ให้คำสอนแก่โอรส ชุมนางและประชาชน ดังข้อความว่า

“...ตั้งแต่นี้ไปภายหน้าเจ้าอย่าได้กระทำความอันไม่ชอบในมิจฉจารประการหนึ่ง เจ้าอย่าได้กินน้ำเหล้าเมามัว อันหนึ่งอย่าสามหาวโอดอ้าง อันหนึ่งอย่าหลืนผู้พลากเมียตน อันหนึ่งอย่าเก็บคำผู้หนึ่ง ไปส่งให้ทางผิดเถียงกันแตกม้างเสียบกัน อันหนึ่งอย่ามั่งกล่าวคำร้ายอย่าไปเบียดเบียนไพร่ฟ้ามนตรี อย่างักใคร่ฆ่าแต่คน อย่าง้างพุทธรูปแลเจดีย์ อย่าตัดไม้ศรมหาโพธิ์ อย่าง้างที่ไว้ชาดูแก้วโสดเจดีย์ อันหนึ่งอย่าม้างสังฆะแตกเป็น ๒ อย่างติเตยนินทาอื่นให้โสภเสร้างหมองไว้ อย่าง่าเจ้าอาของ อย่างองโลกด้วยตาซังแลซิงข้อย อย่างัวเขาท่าน อย่าง่มยังหัวอย่างุมซิงเขาของ ท่าน อย่าง่มเหงเต็งเขาของท่านมาเป็นของ...”

(๘/๑/๑-๘/๑/๒)

ความว่า ตั้งแต่นี้ไปภายหน้าจงอย่าได้กระทำความอันไม่ชอบในมิจฉจารประการหนึ่งเจ้าอย่าได้คิมน้ำเหล้าเมวม้า ประการหนึ่ง อย่าได้พุดสามหาวโอดอ้าง ประการหนึ่ง อย่าเล่นผู้พรากจากภรรยาตนเอง ประการหนึ่ง อย่าจ่าคำคนอื่นไปเล่าให้อีกคนฟังทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน ประการหนึ่ง อย่าพุดจาว่าร้าย อย่างเบียดเบียนไพร่ฟ้าข้าราชการ อย่างักใคร่ในการฆ่าคนอย่าทำลายพระพุทธรูปและเจดีย์ อย่าตัดต้นไม้ศรมหาโพธิ์ อย่าทำลายพระธาตุที่บรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ อย่าขยงพระสงฆ์ให้แตกเป็นสองพวก อย่าตีเตียนนินทา  
ผู้อื่นให้โสกเศร้าหมองใจ อย่าฆ่าคนชิงทรัพย์ อย่าโกงตราขัง อย่าข่มขู่ผู้อื่น  
อย่าข่มเหงคน อย่าแย่งชิงเอาของท่าน อย่าข่มเหงเอาทรัพย์ผู้อื่นมาเป็นของตน

จากข้อความข้างต้น เป็นคำสอนที่สั่งสอนทั้ง ข้าราชการและประชาชน  
โดยให้เอาคำสอนนี้ไปใช้ในการปกครองครอบครัว ชุมชน สังคม และชาติบ้านเมือง เพราะ  
การปกครองที่ชอบด้วยหลักคุณธรรมย่อมทำให้เกิดความสุขสงบในครอบครัว สังคม และ  
ชาติบ้านเมือง

วรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณจักกุมาร ปรากฏคำสอนที่สะท้อนถึง  
ปรากฏการณ์ทางสังคมของยุคสมัยที่สร้างสรรค์วรรณกรรมขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นข้ออธิบาย  
ถึงภูมิปัญญาที่ปราชญ์ชาวอีสานได้สร้างคำสอนขึ้นเป็นเครื่องขัดเกลาผู้คนให้สามารถ  
ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข คำสอนเหล่านี้ล้วนเป็นคำสอนที่สำคัญสำหรับ  
บุคคลและสังคม โดยมีจารีตปฏิบัติที่อุดมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีข้อชี้แนะให้ปฏิบัติ  
ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างบริบูรณ์และยังเป็นเครื่องปกป้องถึงพฤติกรรมของชาวอีสานว่า  
เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารีและมีข้อยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นผู้ที่ละเอียดต่อการทำบาป ให้เป็น  
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดถือคลอง ๑๔ เป็นแบบอย่าง นับเป็นองค์ความรู้ด้านคำสอนของ  
บรรพชนที่สรรสร้างและถนอมกรองจนตกผลึกกลายเป็นภูมิปัญญาคำสอนที่ทรงคุณค่าที่ควร  
ยกย่องสืบไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY